

## **Buhay Pag-ibig Series 1: Buhay ni Christian at Criselda**

**Wattpad Story made by John Michael Angelo**

### **BOOK 2**

#### **INTRODUCTION TO THE BOOK 2**

#### **AUTHOR'S NOTE:**

Naging restricted ang rating ng aking Book 1 kaya minabuti ko na ang susunod na mga chapters ay pagiingatan ko na ang kanyang pagrerate.

Ang Book 2 ay syang karugtong ng Book 1 ko. Kaya, sa mga nagbabasa ng Book 1 ko ay gawin nang habit na magbasa ng Book 2 ng Series 1 pagkatapos nyo basahin ito dahil na di ko sya mapapalitan.

## Chapter 8:

[A/N: Tumitindi ang mga bumabasa: 524 reads, 19 votes and 37 comments. Maraming salamat sa inyong pagtatangkilik sa aking kauna-unahang serye na inyong kinagigiliwan, pinanggigigilan at kinababaliwan. Ang buhay nila Sarah at Chanelle ay tinanggal ko muna pansamantala dahil na hindi angkop ang rating na ginawa ko. Kaya minabuti kong iretain ang storyang ito at tanggalin pansamantala ang kay Sarah at Chanelle para di magkaroon ng conflict sa story na iyong binabasa. Well anyways happy reading sa mga current readers ng aking story. Challenge ko sa inyo ay paabutin ito ng 1000 reads sa parehas na Book - Book 1 and Book 2 bago ako magupdate muli bukas kung kaya nyo. Ituloy na natin ang kwentong inyong sinusubaybayan.]

--ANNOUNCEMENT--

Dahilan sa naging Restricted ang rating ng unang 7 chapters ng aking Series 1 ay sinara ko na ito at gumawa na ako ng Book 2. Kaya nagsara ang aking Book 1 sa 574 reads, 27 votes and 40 comments. Dahil dito, ang mga susunod na chapters ay mailalagay na sa Book 2. Ito na po ay may General rating kaya kahit sino man ang pwedeng magbasa nito. Kaya bago kaypo dumiretso dito, mabuting basahin muna ang book 1 from the start kahit sya ay rated Restricted.

From: JOHN MICHAEL ANGELO

Wattpad Writer of Buhay Pag-ibig Series 1 (Book 1 and 2)

Ang Nakaraan: Sinimulan na nga ni Criselle C. ang kanyang palatuntunan na Love Advice by Criselle C. kung saan ay nagbigay ng kwento-salaysay ang nanay ni Christian Perez na si Mrs. Chinita Perez samantalang ang mga kaibigan ni Criselle ay abala sa paggagawa ng Storyboard.

Ngayon sa ating Episode 9 ng Buhay Pag-ibig Series 1 ay ipagpapatuloy ni Mrs. Chinita Perez ang buhay pag-ibig nila Christian at Criselda.

CRISELLE'S P.O.V

"Noong una kong nakilala si Criselda ay napaisip ako kung papaano ko masasabi sa kanya na alagaan ang relasyon nila. Pero sa puntong iyon ay ako'y nagpapasalamat dahil napili nga ni Christian na makasama nya ang isang babaeng magmamahal sa kanya magpakailanman," pagsisimula ni Mrs. Chinita Perez na syang tita namin mula ngayon.

Sa puntong iyon ay bigla na lang binalikan ng nanay niya ang mga alaala ng kanyang anak na si Christian.

"Nang simulan nga ng anak ko na makilala ang unang kaibigan niya na si Criselda sa pamamagitan ng telepono ay bigla na lang nagkakiligan sila...

--FLASHBACK--

"Hello! Is this Ms. Corpuz Residence?" pagbati ko sa telepono.

"Oo, ito ang Corpuz's Residence. Maari ko bang malaman kung sino ang nasa telepono?" sambit ni Mrs. Corina Corpuz, ang nanay ng aking kasintahan na si Criselda.

"Magandang hapon po, Tita Corina. Nandyan po ba si Criselda?" tanong ko.

"Ai, oo. Nandito sya. Gusto mong kausapin. Tawagin ko ha. Sandali," sabi ni Tita Corina.

"Salamat po," sabi ko.

After 5 minutes ng pag-aantay...

"Hello, Criselda... ,"sambit ko na lang.

"Oh, Christian. Kamusta ka na?" tanong ni Criselda.

"Eto okay lang," sabi ni Christian.

"Oh, napatawag ka bigla. Anong meron? Bakit ka tumawag?" tanong ko.

"Ai, napatawag ako bigla kasi namiss kita pagkatapos ng unang pagkikita natin," sambit ng Christian ko.

"Oh my! Nabablush ako sa'yo," tanging sambit ko lang.

Pagkatapos ng napakahabang usapan (sa sobrang haba nito baka mabore ang mga magbabasa nito), ay bigla na lang kaming nagsambitan ng ganito.

"Oh, paano yan? Hanggang sa Lunes na lang ha. I LOVE YOU,"sambit ni Christian sa akin.

"Mahal na mahal na mahal na mahal kita,"pahabol nya.

"Oh sige, magiingat ka palagi ha, I LOVE YOU TOO," sabi ko na lang.

At pagkatapos noon ay bigla na lang akong kinilig pagbaba ng telepono.

"Oh, bakit ka kinikilig?" tanong ng nanay ko.

"Eto, tumawag kasi ang loves kong si Christian," sabi ko.

Noong narinig ito ng nanay ko:

"Ba't di mo sinabi sa akin? Bakit? Kayo na ba," tanong ng nanay ko.

"Di pa naman po. Friends lang po muna kami," sabi ko.

Sa punto ni Christian:

"Paano kaya kung malaman ng nanay nya na kami na? Magagalit kaya yun o bigla na lang iaaccept ako sa pamilya? Magiging komportable kaya ako sa mga susunod na oras o baka sabihing, 'Magaral na muna kayo at wag munang atupagin ang inyong relasyon.'? Haizt. Bahala na nga. Ang importante may kaibigan na akong nakilala na magbibigay saya sa aking kalungkutan at suportahan ako sa lahat ng mga bagay na ginagawa ko."

Bigla na lang akong tinawag ng nanay ko. Sya nga pala, ang pangalan ng nanay ko ay si Mrs. Chinita Perez. Bakit chinita? Sobrang puti ng kanyang alindog at maganda ang kanyang aura. Kahit bagong gising, maganda pa rin sya kahit saang anggulo mong tignan.

"Balong? [A/N: Balong ay isang salitang Ilocano na ang ibigsabihin ay anak. Sa sobrang excitement, parang natamaan si Christian sa tweet ni Mister Banatero na: Ilang anesthesia ba ang tinurok sayo at sobrang Manhid mo?]", sambit ng nanay ko.

"Ayan na naman ang nanay ko. Tinatawag na naman ako," utal ko sa sarili.

Tumayo na lang ako bigla at tinanong ang nanay ko ng ganito: "Meh, bakit po?"

"Sino yung tinawagan mo? Mukhang mahaba ang pinagdiskusyunan ninyo? Baka ito ay isang someone na makakasira ng buhay nyo," sambit ng nanay ko.

"Ah, yun lang ba? Nanay ko naman, kaklase ko lang naman yun eh. Wag kang magalala, wala kaming gagawin na masama," dulot ko sa nanay ko.

"Sigurado ka ha? Baka buntis na yan pagdating nya dito pag dumalaw," sambit nanay ko na may pagaalinlangan pa.

"Meh naman ih. Wag kang magalala talaga. Safe and conservative ang kinuha ko," sabi ko.

--END OF FLASHBACK--

"Dahil nga doon ay nagiging inspired ang aking anak sa pag-aaral dahil sa mayroon syang kasama ngayon sa buhay at yun na nga ay si Criselda," huling sambit ni Tita Chinita.

"So, Mommy Chinita. Kamusta naman ang pag-aaral ng anak mo?" tanong ko.

Napaiyak na lang sya sa sobrang tuwa at naging speechless sya dahil alam nya na ang anak nya ay maganda ang naging samahan nila.

At nagpatuloy nga ang programa ko at habang nagpeplay ako ng music for about 30 minutes kasama ang commercial breaks ay tinulungan ko naman ang aking mga kagrupong nasa final production na.

At after 30 minutes na tinulungan ko sila ay syang tinawag ko nama ang aking barkada para sa isang special interview sa Love Advice.

"Maraming salamat sa lahat ng mga nagsisipagtext sa aming textline. At salamat na rin sa mga naantig sa kwento ni Mrs. Perez. Ngayon naman ay kakausapin naman natin ang aking kabarkada."

[A/N: Minabuti nang di isama dito ang interview nila dahil nga ay baka humaba ito sa punto ng storyang ito.]

Kinabukasan, Miyerkules ay nagpahinga muna ako pansamantala sa pageere sa Love Advice program upang tulungan naman sila Criselda sa paggagawa habang humalili sa akin si Christian upang maging host ng programa pansamantala.

CHRISTIAN'S P.O.V

At yun na nga sa puntong iyon ay bigla na lang tumawag ang manager ng radio station kung saan si Criselle ay nagtatrabaho. Kaya sa puntong iyon ay binigyan ako ng break upang magbigay ng mga Love Advices katulad ng ginagawa ni Criselle.

Pinaunlak ang aking pakiusap na idalawang parte ang programang inihalili ko. Kaya maririnig nila Criselda, Criselle, Lovely at Cristina ang programa ni Criselle sa dalawang parte: isa sa umaga at isa sa gabi

Sa umaga ay nagsimula ako ng programang na pansamantalang inupuan ko at ang simula ko na pagbati ay ganito:

"Magandang umaga bansang Pilipinas at magandang araw sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa buong mundo. Pansamantalang di mapapakinggan sa ere ang programa ng kasamahan ni Criselle na si Rhea dahil sya ay on-leave at nag-abroad kaya dalawang beses nyong mapapakinggan ang Love Advice. Sa ngalan nga po ni Criselle Sarah Jane Crisostomo at Rhea Gracia Corpuz, pansamantalang hahalili ako sa programa ni Rhea, Christian Perez dito lang sa programang kung saan ay maantig kayo sa pusong nangangailangan ng hilom sa mga nagmamahal. Ito ang Episode 235 ng Love Advice, ang programang pangbuong pamilya. Bago natin simulan ang ating programa na may katanungan na kailangan ng matinding pag-iisip at malawakang pangunawa ay bibigyan ko muna kayo ng backgrounder kung bakit Love Advice ang title ng programa: Kaya tinatawag itong Love Advice para maging walang hanggan ang inyong pagmamahalan. Kailangan lang natin ng respeto, pagmamahal, pagtitiwala at pagiging stick-to-one o let shall say maging loyal tayo sa ating minamahal o special someone. Kung present lahat ang elementong iyan, walang dahilan upang magkalayo kayo. Dapat, nasa sentro ng inyong relasyon ang Panginoon para maging dalisay at hanggang kamatayan ang inyong pagmamahalan. Pero minsan, may mga times na nagkukulang tayo sa ating special someone, kaya itong programang ito ay bukas sa lahat ng mga heartbroken, mga single at biyudang mga babae. Inaanyayahan nyo na samahan ninyo ako sa loob ng dalawang oras upang malaman ko rin ang inyong mga saloobin tungkol sa paksang ito."

Parang naging Dr. Love ako sa lagay na yun.

Pagpapatuloy ko:

"Kaya bukas na ang mga linya para sa ating afternoon counseling program."

[A/N: Lahat ng mga numbers dito ay ilusyon lang at gawa-gawa lang sa storya. Pero dahilan nga na baka tawagan ninyo ang mga numero na iyon at minabuting di ipalabas.]

CRISELDA, CRISELLE, LOVELY AND CRISTINA'S P.O.Vs

Criselle: Dahilan nga sa aming pakikipagkaibigan at lambingan, kami lahat ay sanib pwersa sa buhay pag-aaral. Kahit wala kaming pasok ay tuloy pa rin kami sa pag-aaral kahit si Christian at ako (Criselle) ang nagiging busy sa buhay DJ.

Criselda: Tama ka nga dyan, Criselle at hindi lang yan, pati na rin si Lovely at Cristina ay naiinspire sa paggawa dahil sa kwentong naririnig namin.

Lovely and Cristina: Agree kami dyan!

## CRISELLE'S P.O.V

Minabuti kong tutukan din ang ginagawa ni Christian sa programa ko na pansamantala sya ang umuupo. Kami lahat na magkakaklase ay may pagkakataon na magswitch places dahil sa ito'y isang special week namin.

"My God! Ang ganda ng boses ni DJ Christian," sambit ko.

Tanong ko kay Criselda: "Naiinspire ka nga ba sa iyong kaibigan na si Christian."

Syang sambit naman ni Criselda na: "Oo, inspirado nga ako maggawa ng Storyboard na ito para sa aking kaibigang nagsilbing inspirasyon sa tanang buhay ko."

Nagsilabasan ang lahat ng blushes namin at nagblash lalo si Criselda. Kaya na hindi nya mapigilan ay sumama na sya kay Christian para tulungan sya sa pagbabasa ng mga text messages.

## CRISELDA'S P.O.V

Mag-aalauna na ng tinulungan ko na ang aking kaibigan na si Christian upang mabilisang mabasa ang lahat ng mga text messages mula sa mga nakikinig sa programa ng aming kaibigan na si Criselle.

Samantala ay bigla na lang nagprograma ako sa bandang hapon at ito'y programa rin ni Criselle. Minabuti kong pagpahingahin ang aking matikas na kaibigan na si Christian para makatulong din sa Storyboard Presentation.

Matapos ang dalawang oras ng pakikipagtalastasan ko sa mga taong nanghihingi ng payo tungkol sa pag-ibig ay siyang iniwan muna namin ang mobile mixer at magconcentrate sa aming proyekto.

[A/N: Sa pagsisimula pa lamang ng Book 2 at matapos kong gawin ito ay bigla na lang lumobo sa 60 reads na magsusuma sa kabuuan na 634 reads, 27 votes at 40 comments. Salamat at di nyo ako iniwan sa ere para mas lalong pagandajin ang storyang mas kinababaliwan ninyo.]

Abangan: Season Ender Episode ng Buhay Pag-ibig Series 1 bukas. Dito na malalaman kung ano ang naging gawa nilang storyboard presentation. Sa ganitong lagay, malalaman sa huling kabanata para sa Season na ito kung mananalo sila sa Storyboard Presentation Preliminary Round. Wag na wag bibitiw sa seryeng inyong kinaaliwan: Buhay Pag-ibig Series 1.

Vote!

Comment!

Be a fan!

Follow me on Twitter >>> @iamjmangelo3

--iamjmangelo3

Wattpad Writer



## Chapter 9

[A/N: Sa pagsisimula nga ng aking Book 2 ay inaabot ko ang ang taospusong pasasalamat sa pagtangkilik sa aking 1<sup>st</sup> book na may 581 reads, 27 votes at 41 comments. Kahit sabihin na Restricted ang Book 1 ay minabuti kong ipagpatuloy pa rin ang kwento ko tungkol sa Buhay Pag-ibig Series 1 na ngayon ay may Book 2 na. Dahil dito, matapos ang ilang araw ng paglalahad ng storya, umabot na ito sa punto na itong Chapter 9 na ito ay ang magsisilbing Season Finale ng aking Series 1. Pero, wag kayon magalala dahil di ko naman icoclose sa complete series ang aking Buhay Pag-ibig. Series 1 pa rin sya pero magkakaroon ito ng Season 2 kung saan College Life na nila Criselda at Christian ang paguusapan. Kaya't narito na ang Season 1 Finale Episode ng Buhay Pag-ibig Series 1. Happy 98 reads para sa Book 2 at sa kabuuan na 679 reads, 27 votes and 41 comments. Mabuting magcomment pagkatapos basahin ang chapter na ito. Ang chapter na ito ay dedicated para kay Camillecullen23.]

Ang Nakaraan: Matapos ang pagsasahimpapawid ni Criselle kung saan binalikan ng nanay ni Christian ang kanyang pakikipagtalastasan sa buhay nila Christian at Criselda ay minabuti na humalili si Christian sa programa na parang animo'y Dr. Love ang dating.

Ngayon, ito na ang Season Finale Episode ng Buhay Pag-ibig Series 1 at tatawagin natin syang Special Chapter kung saan ito ay bahagi pa rin ng kwento ngunit mahalaga sa lahat ang chapter na ito.

### CRISELDA'S P.O.V

Matapos kong tapusin ang programa ni Criselle na Love Advice ay minabuti naming tapusin ang Storyboard Presentation. Hindi na kami nagsipagtulog at pinuyatan namin upang maging maaliwalas at maganda ang aming ipapalabas na Storyboard Presentation.

Dumaan ang gabi ng Miyerkules at kami pa rin ay nasa puntong di pa tapos sa Storyboard Presentation.

“(yawns) Hay! Inaantok na naman ang lola ninyo. Tulog muna ako ha!” sambit ni Cristina.

“Huh? Tulungan mo muna kami dito. Diba sabi nga Walang Tulugan?” sabi ko.

“Oo nga, dapat sabay-sabay tayong matutulog para maayos natin ito,” sambit ni Christian.

Sya namang pagthumbs up nila Criselle at Lovely na may ngiting kumbagang white smile.

“Okay, sabi ninyo eh,” sabi ni Cristina.

CHRISTIAN’S P.O.V

“(yawns) Hay! Inaantok na naman ang lola ninyo. Tulog muna ako ha!” sambit ni Cristina.

“Huh? Tulungan mo muna kami dito. Diba sabi nga Walang Tulugan?” sabi ng aking kaibigan na si Criselda.

“Oo nga, dapat sabay-sabay tayong matutulog para maayos natin ito,” sambit ko naman.

Sya namang pagthumbs up nila Criselle at Lovely na may ngiting kumbagang white smile.

“Okay, sabi ninyo eh,” sabi ni Cristina.

Makalipas ang ilang oras ay bigla na lang nagbigay ng anunsyo ang manager ng Radio Station at mayari ng school na pinagaaralan namin.

ANNOUNCEMENT (via text message pa):

To Christian  
From Mr. Manager

Pagbukas ng text message ko, nagkakumpol ang lahat ng mga tao na gumagawa ng storyboard presentation at sabay sabay na nagbasa ng text message at ito ang sinabi:

“Dahil sa walang nangahas na makipaglaban ang inyong mga kaklase para sa Storyboard Presentation, kayo ang napili ng School Jury na maging Finalists sa Storyboard Presentation. Pero, matitindi ang inyong mga makakalaban kaya dapat galingan ninyo para kayo ang maging Champion. Naging Champion na for 4 consecutive years ang Sophomores at sunod-sunod pa. Kaya, good luck!”

Matapos naming basahin ito ay nagcelebrate muna kami pero dahil doon, mas pinalakas pa namin ang loob na tapusin ito at para maging isang kapana-panabik na storyboard presentation.

Thursday na! Finafinalize na namin ang Storyboard Presentation namin at sobrang excited na kami upang ipalabas ito.

Hindi gaanong nagtagal ay bigla na lang nagtext ulit ang manager at ngayon ang tinext ay si Criselle.

To Criselle  
From: Station Manager

Criselle, pakisabi kay Christian na siya ang magiging representative ninyo sa pagbunot ng magiging presentation numbers ninyo kaya dapat agahan ninyo bukas!

Sa puntong iyon ay bigla na lang nagsnap sa akin na dapat mas maaga kami para kami ang mauna agad sa pagbunot.

Nagdaan ang umaga at gabi ng Huwebes at may humalili naman sa studio ng radio station na pinagtatrabahuhan ni Criselle para sa kanyang programa.

[A/N: Minabuti ko na sa parte ng kwentong ito ay ilalahad ko ang nasabing patimpalak na binanggit ni Christian sa kwentong ito at yun na nga ang Storyboard Presentation Finals Contest.]

Nagdaan ang mga oras bago magmadaling araw ng Biyernes ay natapos na nga ng magkakabarkada ang kanilang Storyboard Presentation. Nailagay na sa CD at sa wakas natapos na rin ang kanilang storyboard. Eksaktong magaalasdose na ng hatinggabi ng matulog sila.

Alas-otso na ng umaga at ang lahat ng mga magkakabarkada ay nagsigising na at naghahanda na para sa pinakahihintay nilang sandali. Alas tres ng hapon ang kumpetisyon kaya may oras pa sila.

Nagsipagligo na ng lahat at nagaayos para sa presentation. Alasdose na ng tanghali na ihatid sila ng driver papunta sa destinasyon ng Finals Presentation at ito nga ay ang School Auditorium ng Lovers Consolation College.

Sobarang aga nila doon kaya nakahanger ang kanilang mga susuuting formal dress. Si Criselda, dala nya ang kanyang all-white lady dress. Si Christian naman ay suot-suot na nya ang kanyang napakagandang orange long sleeves at mamaya ay ipapatong nya ang kanyang black suit. Ang

magkakaibigan namang tatlo na sina Cristina, Lovely at Criselle ay nagsipagsuot sa long sleeves na floral dress. Animo'y parang JS Prom Ball ang dating ng kanilang mga suot.

Alas-tres na ng hapon at nagsimula na nga ang English Week Contest Proper. Narito ang flow ng program para sa contest proper:

--Spelling Quiz Bee

--Storyboard Presentation

Ang mga participants para sa Spelling Quiz Bee:

--Kevin Lopez (Freshmen)

--Christian Perez (Sophomores)

--Sarah Jane Lopez (Junior)

--Lovely Resimo (Senior)

Nagsimula na ang Spelling Bee. Unang round pa lang ay kampante na si Christian na mananalo sya.

Easy Round na! First Question pa lang ay sinagot na kaagad ng Sophomore student na si Christian at tama ang kanyang spelling: B-R-A-N-D-E-D.

Second Question ay snagot muli ni Christian! Sobrang talino ni Christian!

Christian, ikaw na nga ang magpatuloy.

CHRISTIAN'S P.O.V.

Sumobra na ata ang hormones ko dahil sa maganda ang pinalabas ng mga panahong nasasagot ko ang Spelling Bee Contest ng tama.

First Round pa lang, naka-7points na ako.

Narito ang Tally Points:

Easy Round:

Freshmen – 0

Sophomore – 7

Junior – 1

Senior – 2

Susunod ay average round. Natanggal sa kumpetisyon ang pambato ng Freshmen. Sobrang kampante ako sa susunod na mga questions kahit sobrang hihirap ng mga pinapaspell. At the end of the average round ay kami na naman ang leading.

Average Round:

Sophomores – 12

Juniors – 8

Seniors – 10

And after ng intensive 2 rounds:

Sophomores – 19

Juniors – 9

Seniors – 12

Sa puntong iyon, natanggal ang pambato ng juniors.

Sa final round, its a girl vs. boy battle. Mas mahihirap na ang mga tanong. Pero sa puntong ito, lumapasay kami sa unang tatlong tanong dahil hindi ko nasagot ng tama ang spelling ng words.

At dahil doon ay natalo kami pero bumawi kami sa mga susunod na questions. At dahil sa naging close ang fight ay umabot pa sa Clincher Round. Nauna ang mga seniors sa pagsagot ng kaisa-isang clincher question pero subalit di nila nasagot ng tama. At nang ako na ang nagspell, naconvince at kami ang naging champion sa Spelling Bee. 2 consecutive years na namin ito.

Susunod na naman ang pinakahihintay namin: Storyboard Finals Presentation. Dahilan nga na nauna kami kanina ay nagsipagbunutan na kami para sa pagpepresent at ito ang order:

--Juniors

--Sophomores

--Seniors

--Freshmen

Unang nagpresent ay ang Juniors. Kampanteng kampante sila subalit kulang-kulang ang kanilang mga plots kaya di naimpress ang mga judges. Kaya doon, nagusap-usap pa sila sa lagay na yon.

Matapos ang Juniors ay kami nga ang sumunod na magpresent. Sa puntong iyon ay kinabahan kami masyado pero di naman to the point na mahihimatay na kami. Unang-una pa lang ng presentation ay nagsipalangkapan ang lahat ng nasa audience at humiyaw pa ang mga kaklase namin para sa support. Nang nasa stage na kami ay nagbow muna kami bago kami magpresent. Kami lang ang tanging may magandang costume. Syempre, pag maganda ang costume, maganda ang presentation na ginawa namin. Pinaghirapan namin ito para kami ang maging 5<sup>th</sup> consecutive champion.

Nagsink in sa amin ang text ng manager:

Naging Champion na for 4 consecutive years ang Sophomores at sunod-sunod pa. Kaya, good luck!

Naging Champion na for 4 consecutive years ang Sophomores at sunod-sunod pa. Kaya, good luck!

Naging Champion na for 4 consecutive years ang Sophomores at sunod-sunod pa. Kaya, good luck!

Nagstart na nga kaming magpresent at napahanga ang lahat sa simula pa lang ng presentation. Pero, sa kalagitnaan ng presentasyon ay bigla na lang nagwala na parang nasa bullfight ang hiyawan at sigawan ng mga nasa audience.

Sa bandang huli ay napawow and napaimpress ang judges sa aming presentation.

Nagpresent naman ang mga Seniors pero sa puntong iyon ay nasa backstage na kami dahil doon muna kami pinuwesto para sa awarding mamaya.

At huli ang mga Freshmen.

Matapos na ang lahat ng mga competitions ay tinally ng mga judges ang final scores para sa 2<sup>nd</sup> contest na Storyboard.



Sumunod na nga ang awarding ceremonies. Inuna muna ang Spelling Quiz Bee. Syempre alam na kung sino ang nanalo.

Narito pala yung final score:

Sophomores – 34

Seniors – 21

Dahil doon, ang prize namin ay ang pagiging pambato namin para sa Spelling Quiz Bee battle kung saann kami rin ang champions para sa inter-school competition.

Sumunod na nga ang Storyboard Finals Presentation Awarding. Sobrang kaba namin nung pinakita ang final percentage ng scores:

89.94

92.54

87.51

97.42

Naku, baka kami ang nasa 87.51 o baka kami ang 97.42. At inannounce na nga ang resulta:

4<sup>th</sup> Place with an average score of 87.51% and it goes to the Juniors. Phew! Kinabahan kami doon!

Sumunod ang 3<sup>rd</sup> Place with an average score of 89.94% and it goes to the Freshmen. Super impressive naman kasi ang presentation nila pero may lacking efforts.

2<sup>nd</sup> Place with an average score of 92.54% and it goes to... May drum roll pa nga na mas lalong nagpakaba sa amin na mga seniors and sophomores.

**SENIORS!**

And the champion, on its 5<sup>th</sup> consecutive year are the Sophomores with an average score of 97.42%.

Sa sobrang gulat namin ay napatalon na kami sa lahat ng panahon na yun.

Narito yung prizes:

4<sup>th</sup> Place – 1K Cash

3<sup>rd</sup> Place – 1.5K Cash

2<sup>nd</sup> Place – 3K Cash

Champion – 5K Cash plus a chance to get the Story be driven on a live musical

Sa sobrang tuwa namin ay nagpursigi kami na maghanap na ng mga characters at napakaganda ang ipinalabas na musical dahil sa sobrang ganda ng aming Storyboard.

At dyan po nagwawakas ang Season 1 ng Series 1 ng Buhay Pag-ibig. Abangan ang mas kapanapanabik na Series 1 Season 2.

[A/N: Kahit 98 reads pa rin ang simula ng Book 2 ay inaalang ko na mas hahangaan nila ang huling chapter na ito para sa Season ng Series na ito. Abangan ang Season 2 ng Series 1 ng Buhay Pag-ibig kung saan ay ipapalabas naman dito ang Senior High School life ng

magkakabarkada at ang College Life nila. Kaya pakatutukan ang weekly updates starting tonight sa pagsisimula ng Season 2 ng Series 1 ng Buhay Pag-ibig.]

Vote!

Comment!

Become a Fan!

Follow me on Twitter >>> @iamjmangelo3

--iamjmangelo3  
Wattpad Writer

Chapter 10.1 (Season 2 Premiere)

## SEASON 2 PREMIERE OF BUHAY PAG-IBIG SERIES 1

[A/N: As a brand new season begins, I just want to remind all of the readers out there to please bear with me as I cannot express myself in Filipino. I can really express myself in English. With the start of the new Chapter and a brand new season, we will continue on the life of Christian and Criselda together with their friends Lovely, Cristina and Criselle. And in this brand new season, more characters will be added as the story gets better and better. If you have a nosebleed in English, you better have to read with a translator so that you can understand what I'm trying to depict. So, let's begin the season 2 of Buhay Pag-ibig Series 1. I dedicate this story to my latest message boarder, JasBlast.]

Previously on the Season Finale of Buhay Pag-ibig Series 1: Christian's Group won in the Spelling Quiz Bee Contest and ofcourse their group won in the Storyboard Presentation Finals which made this as the musical story for the current school year.

Now, we shall begin the Season 2 of Series 1 wherein we are going to fastforward to the Senior High School Life of 5 classmates who share their own life: Lovely Sheldon, Cristina Casiong, Criselle Sarah Jane Crisostomo and the couple who became friends at first, Christian Perez and Criselda Corpuz.

FASTFORWARD TO THE SENIOR YEAR

CHRISTIAN'S P.O.V

This is going to be my 1st narration in English which is my forte. I am an English-fluent speaker so I cannot be nosebleed with the things that I'm going to share with you. Even my friends, Criselda Corpuz and Criselle Sarah Jane Crisostomo are not nosebleeded with the English language. So as much as possible, we will teach our 2 new groupies the English speaking way, Lovely Sheldon and Cristina Casiong.

Let's start the story of our life as seniors in our high school life...

"Early to sleep, early to rise."

"Early bird catches the worm's best."

At this point, we are officially seniors because of our creative works that made us so comfortable to be part of the graduating team. We had impressive grades in our junior life until...

"Wow! We are now in our senior year," said Criselle as she enters the room of 4<sup>th</sup> Year.

"How would I wish that I could make myself as a senior? We are here right now! We shall be serious in our studies despite of our busy schedules or else, it will make our life ruined and we could not be able to make it to the college years," Criselda said.

"Oh, yes!" I said.

"Hey, where's Lovely and Cristina? I believe that they are still here." Criselle questioned the 2.

Then enters Cristina and Lovely to the beautiful room of 4<sup>th</sup> Year.

"Wow, I think our place here in our room is perfect to a single journey step towards our college life," Cristina said. (Woah! Straight English!)

I can't believe that Cristina could talk that straight English, huh? Very impressive. I think she shall be the next Criselle or even the next me.

Few hours after the start of our classes came this little girl in the name of Lovely who was late in the class but this was our 1<sup>st</sup> day so its okay that she shall be late.

"I'm sorry classmates that I'm super late." Said Lovely who was our last classmate in the roll call because we are only the 5 surviving in the honor roll.

On the contrary side, I just want to know that our classmates in the previous year who were so surprisingly failed were in the other section that's why we are the star section in our class and we are the only 5 in the class and we are only 5.

Surprised? Yes we are only 5.

Moments passed and we are still happy that all of us are still intact and that we may live as this easy until we reach our graduation in High School...

Day 2 of our Senior High School

We were so surprised that our classmates are still on the narrow classroom because of the surprising failing grades. But just because we are so lucky that we are only 5 in the class, we were not merged in other classes.

It comes that Lovely Sheldon was so early in the class today as we are in one roof and we stayed for a long time in the house where we are still studying and not doing any bad things. In that similar way, I am thankful that this 4 lovely ladies are my cutest school classmate buddies ever.

Sometime, Sarah Menitez visited our school and she has changed attitude. I think she will be joining our class and suddenly, she entered our room and approached Criselda and said this words:

“I am sorry about the thing that I had done during our Sophomore years. I hope that you could accept me again as your friend.”



And so it happened, Sarah Menitez was back in our school one and a half year right after her suspension and her extension to the school that she entered in wherein it is full of fantasies.

[A/N: Sorry about the short part of this Chapter. I hope you could understand because I am on the busiest side starting tomorrow. The other part of this chapter and other chapters will be updated to this date starting next week. So stay tuned for weekly updates beginning Monday [1<sup>st</sup> week only] and on Wednesday [succeeding weeks] until the last day of our review which is on March 3, 2013. Regular daily updates will resume back on March 11, 2013 which is after the LET Exam.]

On the next episode...

Be on the lookout as Sarah Menitez joins the class of Christian and Criselda along with her groupies before. Will the 3 girls be back in revenge or they will join Sarah in their group?

This is the biggest start in the Season 2 of Buhay Pag-ibig Series 1. So, stay tuned for the weekly updates beginning January 7, 2013 for the 1<sup>st</sup> week and January 16, 2013 for the succeeding weeks.

## Chapter 10.2

[A/N: Mukhang nanosebleed kayo sa aking Part 1 ng Chapter 10 na nasa English version kaya ito ay nagslow move at nasa 107 reads lang as of the last count. At dahil sa sobrang busy ko sa LET Review ng nakaraang apat na araw ay di ko nagawa ang update # 12 noong nakaraang Monday ay minabuti kong tyempuhan ang oras na ito para gawin ang Part 2 ng Chapter 10. Pero sa puntong ito ay umabot ang aking series 1 sa kabuuang 741 reads, 41 votes and 42 comments. Kaya taos-puso pa rin po akong nagpapasalamat sa matyagang nagbabasa ng aking storya. So, eto na po ang 4<sup>th</sup> Update para sa January 2013 at 12<sup>th</sup> Update para sa kabuuan ng aking Series 1.]

Angchapter na ito ay dedicated sa aking newest message board participant na si MsOneofAKind12.

Simulan na natin ang napakabuluhang Chapter 10 Part 2 ng Buhay Pag-ibig Series 1.

### ANG NAKARAAN:

Nasimulan na nga ang buhay paglalakbay ng limang magkakabarkada sa eskwelahan at ngayon ay nasa High School na sila. Dahil dito, nagkaroon ng pagpapasya na pagbutihin na ng 5 magkakabarkada na aina Cristina casing, Lovely Sheldon, Criselle Sarah Jane Crisostomo at ang magkaibigang sina Christian Perez at Criselda Corpuz. Subalit, may nagbabalik na karakter. Magbabago kaya ang ihip ng hangin ng buhay nila Cristina, Lovely at Criselle at makikipagbarkada muli sa babaeng ito at magkakaaway muli laban kay Christian at Criselda? O ito na ang pagkakataon ng babaeng ito na magbago na at makipagsanib pwersa sa kanila.

### SARAH'S P.O.V

Ito na at ako'y muling nagbalik matapos ang mahabang bakasyon at kasama ko naman ang aking kaibigan na si Chanelle na napag-isipan na mag-aral sa paaralan na pinagaaralan ko noon. Napag-isip-isip ko noon na parang may mali sa ginawa ko noon na sinabunutan ko ang buhok ng kaklase ko na si Criselda at nakipagtalik sa lalaki na wala pa sa hustong edad. Muli, ako'y nagbalik sa paaralan na may "high hopes" at pangarap na makapasa sa taong ito kasama ang magkakabarkada na sila Criselle, Lovely, Cristina, Christian at Criselda. Hindi ko na pinuwera ang tatlo kong barkada noon na bumalik sa aking puder dahil ako ay nagmature na at bigla na lang nagbago ang isip ko. Pero, sa kadahilanan na may kasalanan akong nagawa laban kay Criselda, lumapit ako at nagsabing:

"Pasensya ka na—"paunang salita ko sa harap ni Criselda.

"Wag kang magalala. Okay na yun. Kinalimutan ko na yung pagsasabunot mo sa akin," sambit ni Criselda.

"Yun na nga sana ang sasabihin ko. Sorry dun ha! At sya nga pala, gusto kong makipaggrupo sa inyo dahil alam kong itong si Christian ay napakatalino at napakahusay maging lider. Sya nga pala, isa pa, gusto ko palang ipakilala sa inyo ang aking kaibigan na si Chanelle, ang aking kaibigan na dating prostitute at ngayon ay magandang babae na. Nagbago na kaming parehas at dahil dito ay gusto na naming makipagbati sa inyo, Christian at Criselda. Sorry kung nasaktan ko kayo. Will you accept my apology?" sambit ko sa harap ng grupo na iyon.

Nagusap-usap sila Christian at Criselda kasama ang tatlong babae at nagagree na iaccept ang apology. Walang halong biro at sincere ang ginawang pagaccept.

CHRISTIAN'S P.O.V

"Pasensya ka na—"paunang salita NI Sarah sa harap ni Criselda.

“Wag kang magalala. Okay na yun. Kinalimutan ko na yung pagsasabunot mo sa akin,” sambit ni Criselda.

“Yun na nga sana ang sasabihin ko. Sorry dun ha! At sya nga pala, gusto kong makipaggrupo sa inyo dahil alam kong itong si Christian ay napakatalino at napakahusay maging lider. Sya nga pala, isa pa, gusto ko palang ipakilala sa inyo ang aking kaibigan na si Chanelle, ang aking kaibigan na dating prostitute at ngayon ay magandang babae na. Nagbago na kaming parehas at dahil dito ay gusto na naming makipagbati sa inyo, Christian at Criselda. Sorry kung nasaktan ko kayo. Will you accept my apology?” sambit ni Sarah sa harap ng grupo na iyon.

Nang narinig namin ang mga katagang: “Will you accept my apology?” mula sa bibig ni Sarah ay bigla na lang kaming nagbulung-bulungan at pinagusapan namin ito.

“Anong plano natin: Tatanggapin ba natin ang apology ni Sarah?” bulong ko sa mga kagroupmates.

“Ganito, magraise hands tayo kung kung iaaccept natin ang apology nila,” ang suggestion ni Criselda.

“BRILLIANT IDEA! Para madali nating malaman talaga,” sambit ni Criselle.

Tumango na lang at nagthumbs up sina Cristina at Lovely.

“Ngayon, taas ang kamy kung pabor kayo na tanggapin ang apology ni Sarah,” sabi ko.

Sa puntong iyon ay nagsipagtaasan lahat ng kamay at nagagree ang lahat na iaccept ang apology ni Sarah.

Lumapit ako kay Sarah at sinabi ito:

“Sa puntong ito ay sasabihin ko na ang desisyon sa iyo. Napagusap-usapan namin na ang iyong apology ay tinatanggap namin. Mula sa araw na ito, APPROVED na ang apology mo at kasama ka na sa grupo namin.”

Dahilan doon ay nagtalunan sila Chanelle at Sarah ng isang big jump at ang palda’y sumabay na animo’y niliparan sila ng hangin. At ito na nga ang simula ng panibagong paglalakbay ni Sarah at Chanelle kasama namin.

Dahil nga sa pito lang kami sa klase ay napagpasyahan namin na gawin ang dapat gawin upang makatungtong sa unang yugto ng kolehiyo sa susunod na School Year.

#### SARAH'S P.O.V

“Sa puntong ito ay sasabihin ko na ang desisyon sa iyo. Napagusap-usapan namin na ang iyong apology ay tinatanggap namin. Mula sa araw na ito, APPROVED na ang apology mo at kasama ka na sa grupo namin.”sabi ni Christian sa harap namin ni Chanelle.

Dahilan doon ay nagtalunan kami ng sabay ni Chanelle sa pamamagitan ng isang big jump at ang palda’y sumabay na animo’y niliparan kami ng hangin. At ito na nga ang simula ng panibagong paglalakbay namin ni Chanelle at kami’y sumama sa grupo nila.

Nagklase kami at animo’y nagsisipagtaasan kami dahilan na kokonti lang kami sa klase. Matapos ang mahigit dalawang oras na klase ay nagsipagbreak muna kami dahil Recess Time namin yun. At sa puntong iyon ay nagkausap-usap kaming magkakapito sa mga plano namin para sa kolehiyo.

“Dahilan na nasa huling yugto na tayo sa mataas na antas sa basic education at magsisipagtapos na tayo sa ilang buwan na nalalabi ay sabihin natin sa bawat isa sa atin ang buhay natin pagtungtong ng kolehiyo. Kaya ang tanong ko sa inyo ay: ANO ANG PLANO NYO PAGKATAPOS MAKAPAGTAPOS tayo sa High School?” simula ko.

Isa-isa ngang nagbigay ng kanilang ideal course na gusto nilang pagaralan at syempre di dapat palampasin ang aking plano sa buhay.

CHRISTIAN: “Ako, gusto kong maging isang mass communication student. Dahilan nga na gumagawa ako ng storya at nanonood ng balita palagi ay gusto kong makamtan ang mga pangarap na gusto kong makamit at yun ay ang pagiging newscaster, broadcast journalist o field reporter.” (Maganda ang gustong ipahiwatig ni Christian. Sana nga ay matupad nya ito.)

AKO (SARAH): “Ako naman, gusto kong magaral ng Tourism. Dahil gusto kong lumipad sa ibang bansa at gusto kong iexplore ang sarili ko sa iba’t ibang kultura sa iba’t ibang bansa. (Napaimpress sa akin ang aking mga kagroupmates sa aking nasambit na pag-aaralang course. Sinabi nga ni Christian na yan ang pangalawang choice nya at pag nagkataon na di nya napagtagumpayan ang kanyang unang course ay balak nyang sabay kaming magaral ng kursong iyon.)

CRISELDA: “Ako, gusto kong maging dentista. [A/N: Sa totoong buhay, ang aking napapkasipag na girlfriend ay isang dentistry student sa Our Lady of Fatima University.] Dahilan na gusto kong ipaayos ang ngipin ninyo upang maging maganda ang inyong mga ngiti. (Wow! So fabulous naman ang course ng kaibigan ni Christian. Siguro, ang yaman nito. Sana, ganyan din ako, gusto kong maging dentista.)

CRISELLE: “Ako, napagtagumpayan ko na ang sarili na maging isang student DJ.

Sabi ko: “Ha? Student DJ ka?”

“Oo,” sambit ni Criselle.

“Infact, nasa on-location ako ngayon. Kung gusto mo, sumama ka sa amin sa bahay ni Christian paguwi natin. Total, sabi mo sa amin wala ka nang magulang na nakagisnan,” patuloy ni Criselle.

“Sige! Basta siguraduhin ninyo na kasama si Chanelle,” sambit ni Sarah.

“Oo naman. Pagpatuloy ko na nga yung sabi ko. Sabi ko nga ay napagtagumpayan ko nga ang gusto ko at ito ay isang student DJ. Kagaya ng kurso na gustong kuhanin ni Christian, yun ang inaasam-asam ko ring kurso na kukunin,” pahuling sambit ni Criselle.

Sa isip-isip ko, nagsisinungaling pala si Criselle pero kinaligtaan ko na yun at sa isip-isip ko ay sundin na lang ang tadhana ng buhay dahil nagbago na ako.

Nagsambit pa ang iba at ito ang kanilang pangarap na course: Para kay Cristina, gusto nyang maging IT dahil gusto nyang magkaroon ng sarili nyang website. Para naman kay Lovely, gusto nyang maging isang huwarang guro dahil gusto nyang ipalaganap ang magagandang kaalaman sa mga estudyante na gusto nyang hubugin hanggang sa pagtapos nila. Teka, si Chanelle pa pala at ito ang sinabi nya:

“Pagkatapos kong magaral ng Highschool, napagpasyahan ko na maging isang madre.”

Nagulat kaming lahat sa sinabi nya at nakita naming umiyak si Chanelle ng nasambit nya yun.

## CHANELLE’S P.O.V

Simula na nga nga aming paglalakbay sa huling yugto sa mataas na antas sa basic education. Habang kami ay nasa break mode ay bigla na lang kaming nag-usap-usap sa mga pangarap namin. Si Christian at Criselle ay may parehas na pangarap at ito ay ang maging isang mass comm student. Si Sarah naman, tourism ang gusto nyang pagaralng kurso. Samanatalang si Criselda, gustong magaral ng Dentistry. At sa puntong iyon, sila Cristina naman at sila Lovely ay



gusto nilang magaral ng IT (Cristina) at Education (Lovely). Nang napapunta na sa akin ang tanong, sinambit ko ang ganito sa pasimula:

“Pagkatapos kong magaral ng Highschool, napagpasyahan ko na maging isang madre.”

Nagulat silang lahat sa sinabi nya at nakita nilang umiyak ako ng nasambit ko yun.

“Dahilan nga na binigay ko na ang sarili ko sa isang lalaki na ayaw ko namang makasama habambuhay, iniwan ko na ang relasyong iyon at ako’y nagisip-isip kung paano ko isusumpa ang sarili ko. (cries) Dahil doon ay napagpasyahan ko talagang maging madre at iwan ang buhay nanay,” sambit ko sa huli.

Ako’y naging isang ina na iniwan ang asawa at anak at ginive up ko ang pagiging nanay na par bang isang maybahay.

Dahilan nga doon ay bigla na lang nagsipagluhaan din ang aking mga kasamahan na kaklase ko at ito’y napagtanto ko na totoo ang sinasabi ko.

CRISSELLE, LOVELY, CRISTINA’S P.O.V

Kagulat-gulat ang aming presensya sa harap ng kabarkada namin na si Sarah at dahilan nga na ito’y naging makabuluhan ay di na kami nagpatumpik-tumpik pa na simulan ang aming buhay graduate sa highschool. Napagusap-usapan nga namin ang mga ideal courses na gusto naming

aralin at dahil doon ay sinabi naming isa-isa yun. Pero, napaluha na kami noong narinig namin na si Chanelle nga ay magmamadre.

Sabi-sabi namin sa tatlo sa amin:

C1 (Criselle): “Anong nangyari? Bakit nagmadre bigla ang isip-isip sa isip ni Chanelle?”

C2 (Cristina): “Di ko nga alam ee. Siguro, tadhana na nga ito sa kanya.”

L (Lovely): “Tama ka dyan, Cristina! Tadhana na nga siguro ito.”

At dahil dito, niyakap nga namin si Chanelle at napahagulgol kaming lahat dahil sa kanyang madamdaming sagot.

[A/N: Medyo maiksi ang Chapter na ito dahil nga sa sobrang busy sa LET Review. Pipilitin ko na magupdate sa susunod na Linggo. Matapos kong magawa ang Chapter 10.2 ay umabot na ito sa 130 reads at sa kabuuan na 745 reads, 41 votes at 42 comments. Sana naman ay tangkilikin nyo ang Book 2 kahit na marate ang Book 1 ko na Restricted. Sana, pagtyagaan nyo na ding basahin ang Book 1 kahit Restricted ang rating. Abangan ang mas kapana-panabik na Chapter 10.3 dahil ipagpapatuloy itong napakagandang kwento.]

ABANGAN: Dahilan nga sa naging maganda ang loob ni Sarah ay napagpasyahan nila Christian at Criselda na isali sa grupo sina Sarah at Chanelle. Pinagusapan na rin nila ang kanilang mga

pangarap sa buhay na ideal courses nila sa kolehiyo. Ano kayang pakikipagsapalaran ang gagawin nila upang makatungtong sa kolehiyo? Sundan ang Part 3 ng Chapter 10 ng istoryang ito.

Samantala... Abangan ang Series 2 ng Buhay Pag-ibig na lalabas sa Abril 2013. Kapana-panabik na mga kaganapan ang inyong matutunghayan kung saan ay magbabago ang ihip ng hangin sa inyong buhay. Katatampukan ito ng mga taong nasa paraiso at nasa alapaap na di umano'y isang mala7th heaven ang mararanasan. Ito ay ang Buhay Pag-ibig Series 2: Ang Buhay Mag-livein sa Iisang 7<sup>th</sup> Heaven Room. Abangan! Sa Abril 2013 na ito!

Vote!

Comment!

Become a Fan!

--iamjmangelo3  
Wattpad Writer

## Chapter 10.3

[A/N: Sobrang gulat ako sa lahat ng mga nagbasa sa Part 2 ng Chapter 10 at super tuwa ako dahil ang aking story ay umabot na sa more than 800 reads both Book 1 and Book 2. Kaya, maraming salamat sa lahat ng tumangkilik sa story ko. Despite na naging busy ako sa LET Review this past 2 weeks ay minabuti kong ipagpatuloy ang pagsusulat ngayong araw na ito. At ang part ng chapter na ito ay dinededicate ko kay PinkyPinkPink na syang latest Message Board Poster ko. Sana, maantig ka sa ginawa kong storya. Happy 879 reads, 44 votes and 43 comments. Comment and vote naman kayo sa story ko lalo na sa part na ito. Di na umuusad kasi ih. Please, for me? Salamat po.]

Ipagpatuloy natin ang kasaysayan nila Christian at Criselda kasama ang kanilang mga kaibigan na sina Sarah, Chanelle, Criselle, Lovely at Cristinasa Buhay Pag-ibig Series 1. Ngayon po ay Chapter 10 Part 3 o magsisilbing pangatlong episode po sa Chapter 10. Kaya dahilan sa di po ako nakapagupdate ng Chapter 10.3 within the past 2 weeks ay minabuti ko po kasing magsinkin ang lahat ng mga natutunan kong mga sawikain sa nakaraang dalawang linggo na ito ay minabuti kong isama sa aking istorya para mas lalong lumalim ang samahan.

Simulan na natin ang Chapter 10 Part 3 ng Buhay Pag-ibig Series 1.

### ANG NAKARAAN:

Nagsimula na nga ang pakikipagsapalaran ng 7 magkakabarkada na ngayon ay magkakasama sa iisang bubong at naging isang huwarang mag-aaral nga sina Sarah at Chanelle at iwinaksi na nila ang mga buhay nila bilang prostitute. Dahil dito, humusto na ang pagsasamahan nila Christian at Criselda. Super high hopes nga ang nangyari kay Sarah. Dahil dito, isang maaliwalas na paningin ang bumungad sa buhay ng magkakabarkada...

### SA PAGPAPATULOY NG KASAYSAYAN SA KWENTONG ITO...

#### SARAH'S P.O.V

Madalas na akong lalabas sa kwento ng gumawa nito kaya sisiguraduhin ko sa inyo na mas lalo kong pagagandahin ang samahan nila Criselda at Christian na ngayon, kaming dalawa ang

magiging spiritual advisers nila dahil na si Chanelle ay magmamadre sa madaling panahon.

Muli nga pala, ako ay si Sarah Menitez, ang kababayan ni Criselda na dati kong kaaway na ngayon ay kakampi ko na sya sa lahat ng bagay na pagdadaan niya kasama ang kanyang kaibigan na si Christian.

Inusig na namin ang aming mga puso na huwag husgahan ang buhay ng dalawa dahil nakatakda na sila habang buhay. Magaalas-diyes na bigla ng nagbell ulit. Bumalik na kami sa aming room na tinatawag na Star Section Room. Lucky ako dahil sinama ako sa grupo nila Christian na sa tingin ko ay napakatalino.

--FLASHBACK--

(Cellphone call)

RING... RING... RING...

"Sinong tumatawag?" tanong ko. "Masagot na nga."

"Hello, si Mr. Lopez ito ng Lovers Consolation College. Nakita namin na mahihirapan kayo sa buhay ninyo dahil sinuong nyo ang buhay tungo sa pagiging ina na dapat sana ay nireserba nyo muna. Dahil dito, ipinabalik kita sa paaralan at isama mo ang isa sa iyong mga kasamahan na babae na ang pangalan ay Chanelle kung hindi ako nagkakamali," ang buntong hininga ni Mr. Generald Lopez, Registrar ng Lovers Consolation College.

"Magandang balita po yan para sa akin. Gusto kong maging parte ng graduating team ng Lovers Consolation College," banggit ko.

"Dahil dyan, libre na ang tuition mo dahil bibigyan ko kayo, Sarah at Chanelle ng scholarship," magandang balita na isinambit ni G. Lopez.

"Sige po, salamat po. Matutuwa po yung kasamahan ko," sambit ko. "Sige po, maraming salamat po sa inyong napakagandang balita."

Pagdating kay Chanelle...

"Chanelle, may sasabihin ako sa'yo. Dito tayo sa private room natin. Iwanan na natin si Mark," ang pagbungad ko.

"Bakit? May magandang balita ba?" tanong ni Chanelle sa akin.

"Oo, binanggit sa akin ni G. Lopez na magaaral ako muli sa Lovers Consolation College dahil naresolba na ang aking kaso mula sa pananabunot ko kay Criselda," paliwanag ko sa kanya.

Walang kaduda-duda ay tumango na lang bigla si Chanelle at sumama sa akin at iniwan namin si Mark without a single word.

--END OF FLASHBACK--

Dahilan nga dito ay napagpasyahan namin na gumawa ng club na syang imamanage namin sa mga heart-depressed. Pero sa puntong iyon ay nagmuni-muni muna kami at pinagiisipan namin kung ano ang diskarte dahilan nga na pinili kami na maging spiritual advisers. Ano ang reaksyon nila kung masasabi namin sa kanila na spiritual advisers kami. Daang matuwid ang hinahangad namin.

CHRISTIAN'S P.O.V

Bigla na lang kaming nagulat sa puntong silang dalawa ay scholar ng school lalo na't sila rin ay hindi na magpapasaway dahilan na sila ay tinaguriang SPIRITUAL ADVISERS...

Sa isip-isipan ko, animo'y parang malakas na ihip ng hangin ang dating sa akin nun. Pero, ganun pa man, desisyon yan ng administration na ilagay sila at wala kaming magagawa doon.

Samantala, matahimik kami dahilan nga na ang teacher namin ay si Chanelle at Sarah sa batch namin.

Gumaganda na ang samahan naming magkakaklase.

Natapos na ang Hunyo at naging magandang panimula ito para sa amin.

Hulyo na...

Buwan na ng aking kapanganakan. Maraming activities ang instore para sa birthday month ko.

At dahilan nga na yumaman ako ay may tsansa na makakuha ng bagong cellphone ang mga mananalo sa birth month ko.

Hulyo a-uno ay inanunsyo ng aming mga administrators na bibili ang mga estudyante ng tickets sa halagang 10.00 piso bawat isa.

Sa unang araw pa lang ay madami nang bumibili dahil limang cellphones ang ipamimigay ko.

[A/N: Super tagal kong di nakapagupdate ng sorry. Itong chapter na ito ay sobrang tagal ko nang pinagiisipan pero sobrang late na sa deadline. Mapagaadjust ko rin ang sarili ko. Keep on reading my story guys kahit marestricted rating ulit.]

Abangan: Tapos na nga ang June month ng klase ng magkakabarkada at nagsabay-sabay na nakipagsapalaran. Ngayon, pumasok na ang July classes at punong-puno na ng mga activities. Ano ang instore para kay Christian sa kanyang birthday month?

Abangan ang susunod na kabanata.

VOTE!

COMMENT!

SHARE!

Follow me on Twitter >>> @iamjmangelo3

--iamjmangelo3

Wattpad Writer

## CHAPTER 11

[A/N: Ilang linggo ako nawala dahil sa napakatinding review para sa Licensure Examination for Teachers na kakatapos lang kahapon, March 10, 2013. I am sure na kahit wala ako ay patuloy kayong nagbabasa ng aking story. Sa panahong ito ay nagbabalik ako para sa matinding pakikipagupdate para sa istorya ko na Buhay Pag-ibig Series 1. Happy 1030 reads, 46 votes and 44 comments. Ngayon, maipagpapatuloy ko na ang aking pagsusulat ng kwento ukol sa Buhay Pag-ibig nila Christian at Criselda sa panahon ng kanilang Senior Year Highschool life. Pinapaalala ko muli na kapag gusto nyong magpadedicate, tweet nyo lang ako sa @iamjmangelo3 para dumami ang reads.]

Ipagpatuloy na natin ang kasaysayan sa buhay ng magkakabarkada ng magkasintahan na sila Christian at Criselda kasama sina Sarah, Chanelle, Criselle, Lovely at Cristina. Nasa ikalabingisang chapter na ang kwentong ito.

Simulan na natin ang Chapter 11.

### ANG NAKARAAN:

Nagbago nga ang buhay nila Sarah at Chanelle para maging isang napakagandang pagtatapos ang kanilang matatamasa. Dahilan nga dito, sila ay naging spiritual advisers. Samantalang sila Christian at ang kanilang mga kabarkada ay sobrang napapahanga sa kanilang buhay.

### SA PAGPAPATULOY NG KWENTO...

### GROUP'S P.O.V

Namiss nyo ba kami? Super duper miss namin ang lahat ng nagbabasa ng kwento na ito.

[Christian]Matagal kaming nawala pansamantala dahil na ang aming author na gumagawa ng kwentong ito ay nagkaroon ng sobrang pagkabusy sa pag-aaral para sa kanyang eksaminasyon. Dahilan dito, ilang araw kaming nagpahinga pansamantala upang mapagtanto namin ang aming



mga ginagawa sa buhay na ito. Totoong napakahirap maging isang senior student dahil maraming mga ginagawa. Pero, sa puntong dumating na ang Hulyo, sobrang saya ang napakaraming mga estudyante.

[Criselda] Tama ka dyan, Xtian. Mahilig kami sa pagpapahinga at pag-aaral at binabalanse namin ito kahit sa buwan ng Hulyo ay binibigyan namin ng pagkakataon ang pagbabalanse namin ng pag-aaral at pakikipagsapalaran. Sa ibang salita, di kami pumapansin sa mga taong nambabatikos sa amin. Kami ay nagpapanatiling magpakumbaba buong buhay. Dahilan nga dito, nandito naman ang aming mga kasandigan sa katotohanan at magiging kasama namin habambuhay.

[Chanelle] Kami nga nila Sarah ang magiging sandigan nila Christian at Criselda. Dahil dito, kami'y humhanga sa samahan nila Christian at Criselda. Wala kaming kontra sa kanilang samahan. Ang buhay nila ay buhay din namin at bilang kanilang spiritual adviser, sisiguraduhin namin talaga na di kami mabibigo sa pagbibigay ng advices sa kanila. Di kami nagkulang sa panahon, kaya't di namin sasayangin ang panahon upang maging isang ultimatum ang buhay nila habambuhay at sana sila ay magtatagal.

[Sarah] Mas mahaba-haba ito kaya pagpasensyahan nyo na kung mabobore kayo pero mageenjoy kayo habang binabasa ang aking mga sasabihin.

Wika nga nila, “Kung ang buhay nila ay sentro sa Diyos, hinding-hindi sila mabibigo.” Tinutukoy ko na sobrang mapapahanga kayo sa mga payo na pagtutuunan namin ng pansin para mas maganda ang samahan nila Christian at Criselda. Sa totoo lang, napakahirap ng aming task bilang mga spiritual advisers. Di madali ang pagbibigay ng payo sa tuwing nagkakaroon sila ng buhay na di maganda o naluluwagan sila sa kanilang BUHAY PAG-IBIG.

Lumolobo nga minsan ang ulo namin dahil di nagiging balanse ang buhay pag-aaral namin dahil kailangan namin ni Chanelle na magextend ng oras sa opisina. Minsan nga, sa office na kami nakakatulog kaya nagdadala kami ng dagdag na uniform para makaligo kami doon dahil malapit sa paaralan namin ang pinakangbedroom naming magkakabarkada. Lahat ng mga estudyante ay binibigyan ng oportunidad na tumira sa mismong hotel na may napakaraming rooms at ito ay isang 50-storey building na may kabuuang 2000 rooms kung saan pwedeng makipagsabayan ang

mga estudyanteng walang mauuwian. Kaya, sobang blessed kami dahil bininigyan kami ng mga totoong benefits bilang isang scholar at isang estudyante.

Sa bandang huli, alls well that ends well nga sabi nila. Totoong kailangan na magkaroon ng desisyon. At ngayong Hulyo, maraming mga gf at bf na magpapaadvice sa amin kaya hinahanda namin ang aming mga sarili para mapangalagaan ang aming prayoridad bilang mga tagapayo pagdating sa pag-ibig.

Ang aming ibang mga kaibigan ay nasa ibang bans para sa ilang mga tumitinding On-the-Job Training nila. Si Criselle ay nasa ibang bansa para maging isang Disc Jockey at ito ay nakabase sa bansang Estados Unidos. Sila Lovely at Cristina naman ay nagkaroon ng OJT bilang IT Expert at Teacher.

[A/N: Speaking of pagiging teacher, naging matagumpay ang aming Licensure Examination for Teachers kahapon, ika-sampu ng Marso. Napakahirap man ng aming mga pinagdaanang mga tanong ay nakayanan namin ito. Ito na ang pagkakataon namin na ipakita ang aming mga sariling kakayanan bilang maging susunod na mga guro.]

#### GROUP'S P.O.V

Ang buhay nga naman kahit wala kami sa bansang Pilipinas, parang ramdam namin ang buhay OFW bilang On-the-Job Trainees.

[Criselle] Tama nga ang sabi nila Sarah, Chanelle, Christian at Criselda. Kami nila Lovely, Cristina at ako ay nakabase sa Estados Unidos. Ako ay bilang isang DJ sa isang napakahusay na radio station kaya pinagbubutihan ko ang aking role bilang isang love adviser. Ang aking buhay bilang isang OJT sa ibang bansa ay napakamatiwasay, kahit napakahirap na. Sa tindi ng mga buhay namin ay di na kami napakali sa mga buhay namin kahit sobrang haba ng oras ng aming pakikipagsapalaran sa buhay. Binibigyan kami ng mga benepisyo katulad ng natatamasa ng aming apat na kabarkada namin.

[Lovely at Cristina] Kami naman ay sabay kaming nagtuturo sa mga nahihirapan sa Computer lalo na pag information technology ang paguusapan. Ako, si Lovely, bilang isang IT Expert, ay sobrang napakaganda ng aking performance dahil nakikita namin na mapapagtagumpayan namin ang aming trabaho ni Cristina. Samantalang, ako, si Cristina ay nagtuturo upang maging IT-experts din ang mga estudyante na tinuturuan namin.

[Criselle, Lovely and Cristina] Kahit malayo kami sa bansang Pilipinas ay di namin inaalís ang pagmamahal namin sa bayang minamahal namin. Sa totoo nga lang, mahirap ang pagiging On-The-Job Trainees, pero worth it naman dahil kung ano yung benepisyo na tinatamasa nila Christian at Criselda, Sarah at Chanelle, ay natatamasa din namin. Kaya, nagpapasalamat din kami sa Poong Maykapal sa mga trabahong binigay sa amin at sa aming Registrar na si Mr.

Generald Lopez. Anim na buwan kami dito sa Estados Unidos. Magbabalik kami sa buwan ng Enero sa susunod na taon.

## CHRISTIAN'S P.O.V

Buwan na nga ng Hulyo at ito ang buwan ng aking kapanganakan. Sobrang dami nga ng instore na surprises para sa aking kaarawan at isa nga dyan ay ang pamimigay ng mga papremyo sa nararapat na mga estudyante.

“Pinagpala ako dahil nagaral ako sa isang paaralan na maganda ang hangarin na maipalaganap ang pagmamahal sa buhay bilang isang Kristyano. Hindi ako makapaniwala na mabibigyan din pala ako ng ganitong buhay na natatamasa ng iba. Dahilan nga dito ay nagbigay kami ng isang napakagandang balita na binigay namin noong buwan ng Hunyo. Buwan ng Hulyo, dapat tayo ay magdiwang sa panahon na ito dahil ito ay buwan ng aking kapanganakan. Sa panahong ito ay walang awayan dapat na mangyari at nawa ang aking buwan ng kapanganakan ay napakasaya at magtatagumpay sa lalong madaling panahon,” pambungad ko sa pagsisimula ng aking buwan ng kapanganakan.

Sa buwan na ito ay napakasaya ang aking buhay dahil naging galante ako sa mga estudyante na may hangaring maging isang huwaran sa lahat. At bilang kuya ay maganda nga ang aming magiging hangarin na maging isang maganda at isang matagumpay na selebrasyon.

[A/N: Hindi masyadong maganda ang update ko dahil na sinked-in pa rin sa akin ang aking Licensure Examination for Teachers. Pagpipilitan ko po sa Chapter 12 na pahahabain ang kwento sa mga matitinding buhay ng magkakabarkada sa buwan ng Hulyo sa kwentong ito. Bukas po ay mas mahahaba na ang mga kwento kaya pangalagaan lang ang pagbabasa sa kwentong ito. Pahabol lang, ang chapter update na ito ay dinededicate ko kay twinkletin na syang naging latest message board poster sa aking profile nung nakaraang buwan.]

ABANGAN: Nagsimula na nga ang mas matinding buhay ng mga mag-aaral na nag-aaral sa LCC. Sa mas matinding pakikipagsapalaran ng iba, ang katanungan ng nakakarami, ano ang matinding pakikipagsapalaran ang mangyayari sa kanila? Abangan sa susunod na kabanata.

VOTE!

COMMENT!

BE A FAN!

--iamjmangelo3  
Wattpad Writer

Follow me on Twitter @iamjmangelo3

## CHAPTER 12

[A/N: Super happy ako sa mga nagbabasa ng aking Wattpad Story nang magsimula akong muli na magbigay ng updates kahapon. I thank God na hindi nya ako pinababayaan. Dahil dito, lubos akong nagpapasalamat sa lahat ng mga nagbabasa ng aking storya na Buhay Pag-ibig Series 1: Buhay ni Christian at Criselda. Sa pagkakataon na ito ay gusto kong ipagbigay-alam sa inyo na ngayong araw na ito ay magchachapter 12 na po ang update. Sa ngayon, as of the last update ay umabot sa isang libo at animnapu't-anim na pagbasa, apatnapu't-anim na boto at apatnapu't-apat na komento sa kabuuan. Chapter 12 na po ng aking kwento sa seryeng ito. Kung gusto nyong magpadedicate, tweet nyo lang ako sa @iamjmangelo3 at sana po ay magvote, magcomment at pakishare lang po ang aking kwento. Ang chapter 12 po ay dinededicate ko po kay @teddycuddles11 na syang pinili ko as random follow mula sa followers ni @twinkletin.]

### ANG NAKARAAN:

Sinimulan na nga ang buwan ng Hulyo ng pag-aaral ng mga kabataang nasa Senior High School Life. Ang apat na magkakabarkada na sina Sarah, Chanelle at ang magkaibigan na sana'y magtuloy-tuloy ang kanilang pag-ibig na sina Christian at Criselda. Samantalang sina Cristina, Lovely at Criselle ay ipinagpatuloy nila ang kanilang buhay-estudyante kahit sila ay tinawag na On-the-Job Trainees sa kanilang Senior Year of their High School Life. Saan kaya hahantong ang buhay ng magkakabarkada na nasa Pilipinas at ano kaya ang magiging kapalaran ng kanilang mga kabarkada na nakabase sa Estados Unidos?

Sa pagpapatuloy ng kasaysayan ng Buhay Pag-ibig Series 1...

CHRISTIAN'S P.O.V

Paggising ko sa umaga sa unang araw sa buwan ng Hulyo, matinding pakikipagtalastasan sa aking nanay ang bumungad sa aking mapupungay na mga mata na puno pa ng muta at namumugto pa sa kakaiyak dahil napakasaya ko.

--FLASHBACK—

“Huhuhuhuhu,” ang pagiyak ko paguwi ng bahay. Ito ay kahapon lang ng paguwi ko ng bahay.

“Oh anak. Bakit ka umiiyak? May nakipagaway na naman ba sa iyo?” tanong ng nanay ko na si Mrs. Chinita Perez.

“Wala po ito, masaya lang po ako sa aking buhay bilang isang Senior Highschool,” sambit ko.

“Hindi anak. Alam ko may dinadamdam ka na masama,” pagdidiin at pagpipilit ng nanay ko.

“Nanay naman. Sinabi ko na sa iyo na masaya ako. Dahil icecelebrate ng school namin ang aking buwan ng kapanganakan para sa araw ng bukas. Binigyan pa ako ng biyaya ni Mr. Lopez sa puntong ito, nanay. Alam mo nanay, so blessed ako sa pinasukan kong paaralan. Hindi ko akalain na magkakaroon ako ng ganitong buhay na maganda at marangal. Mahal na mahal kita, inay, alam mo yan,” sambit ko sa kanya.

“Wow! Totoo ba yan? Naku, anak, ipaghahanda kita ng bonggang-bongga. Dadalaw ako araw-araw para sa mas maganda ang iyong pagstay sa Lovers Consolation College,” sabi ng nanay ko. Pahabol pa nya: “I am so proud of you anak. Mahal na mahal din kita kahit anuman ang mangyari sa iyo. Di kita pababayaan.”

--END OF FLASHBACK—

Dahil nga doon ay namugto nga mga mata ko sa kakaiyak kagabi at dumami ang muta ko sa mata.

“Magandang umaga at maligayang buwan ng kaarawan sa iyo, aking pinakamamahal na anak,” pambungad ng nanay ko pagsilip nya sa kwarto ko.

“Salamat, inay at ikaw ang kauna-unahang bumati sa akin, Kahit sa araw pa ng a-singko ng Hulyo ang aking totoong araw ng kapanganakan ay pinaglalaanan ko ang aking sarili na maging maayos ang buhay ko at maging makabuluhan ang aking pag-aaral sa nasabing paaralan. Muli, ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyo, aking mahal na ina,” ang aking sambit.

Wala akong hinanakit sa aking nanay. Dahilan dito, taos-puso akong nagpapasalamat dahil sinama ng author ko ang aking buwan ng kapanganakan ko sa kwentong ito. Alam ninyo sa totoo lang, inaalagaan ako ng maayos ng aking nanay. Di ako makapaniwala na ganito pala ang aking matatamasa sa buong buhay ko.

[A/N: Simula sa chapter na ito ay susubaybayan ninyo ang buhay ni Christian bilang isang birthday celebrant.]

#### BIRTHDAY CELEBRATION PART 1

[A/N: Dito magsisimula ang Chapter 12 ng buhay ng mga Senior Class ng Lovers Consolation College.]

#### CHRISTIAN'S P.O.V

Umagang-umaga na at nagsipaghanda na ako sa aking month-long birthday celebration. Pagbukas ko ng aking cellphone ay bumungad ang unang mensahe sa taas na ang text ay ganito.

--START OF TEXT MESSAGE--

FROM: UNKNOWN NUMBER

TO: CHRISTIAN

MESSAGE:

Binabati kita sa inyong buwan ng kapanganakan, aking pinakamamahal na estudyante, Mr. Perez. Ngayong araw na ito ay inaanyayahan kita na magpahinga ka muna sa iyong pag-aaral ngunit kailangan mong pumunta sa paaralan kahit wala kang klase. At dahil espesyal ang iyong kapanganakan para sa buwan na ito ay maraming sorpresa ang naghihintay para sa iyo.

Ito ang iyong adviser, Gng. Criselda Lopez, ang butihing adviser at asawa ng registrar na si Mr. Generald Lopez.

--END OF TEXT MESSAGE—

Aba! At ang aking adviser ang unang text na nabasa ko. Sya nga po pala, si Gng. Criselda Lopez po ay naging Junior High School Adviser din. Dahilan dito, ako'y natuwa at tinext ko ang aking adviser.

--START OF REPLY MESSAGE—

FROM: CHRISTIAN

TO: UNKNOWN NUMBER

Message:

Maraming salamat po sa inyong napakagandang mensahe at magandang balita na binigay nyo sa akin. Salamat po at kayo ang naging sandigan sa aking pag-aaral dito sa Lovers Consolation College. Di ko po akalain na kayo po pala ay natutuwa dahil kasama po kayo sa aking selebrasyon.

Muli, ang aking taos pusong pasasalamat po sa inyo.

--END OF REPLY MESSAGE—

CRISELDA LOPEZ'S P.O.V

Salamat sa author at binigyan ako ng pagkakataon na maipakilala ang aking sarili. Papakilala ko na ang sarili ko sa mga nagbabasa ng kwentong ito.

Ako po si Gng. Criselda Lopez, ang butihing asawa ng Registrar ng Lovers Consolation College na si Mr. Generald Lopez. Kagaya nga ng nasabi ng aking estudyante na si G. Christian Lopez ay naging adviser ako ng kanilang Junior High School. Napakaimpressive ng mga grades ng estudyante ko na si Christian nung 3<sup>rd</sup> Year pa sila at dahilan dito ay binigyan ko sya ng scholarship kahit di ko napagbigyan noon pang Junior Year nya. Dahil dito, binigyan namin sya ng napakagandang selebrasyon sa kanyang buwan ng kapanganakan.

CHRISTIAN'S P.O.V



Ayan na nga po at sobrang natutuwa ako dahil nakasama ko muli ang aking butihing adviser na si Gng. Criselda Lopez.

Balik na sa aking buhay...

Matapos kong maipaghanda ang aking sarili ay dumiretso na ako sa condo ng Lovers Consolation College. Napakalawak ng condo namin kaya pwede kaming gumala-gala dahil sa 20<sup>th</sup> hanggang 23<sup>rd</sup> floor ay may mall.

[A/N: Lahat ng nabanggit ng bida sa kwentong ito ay pawang gawa-gawa lamang kaya nga tinatawag na Fictional Story.]

Sa loob ng mall ay pwede kang makipagtalastasan sa inyong mga kaklase kahit na malayo sila. Speaking of malayo, ang aking mga kaibigan na sina Cristina, Lovely at Criselle ay nasa Estados Unidos. Si Criselle ay isang OJT Radio DJ sa isang kilalang radio station. Kaya, siya ang una kong natawagan at naging live ang aming pakikipagusap at sobrang natuwa ang ibang mga estudyante na sya ring OJTs sa Estados Unidos. Dahil dito ay napakaganda ng pambungad ng aking buwan ng kapanganakan.

“Kasama po natin sa kabilang linya ang butihing estudyante na stockholder ng aming napakagandang paaralan na nagdiriwang ng kanyang kaarawan (hiyawan sa loob ng Studio), walang iba kundi si Mr. Christian Perez. Magandang umaga dyan sa Pilipinas at maligayang kaarawan sa iyo. Kamusta na kayo dyan,” bungad ni Criselle.

“Okay lang naman kami at napakasaya ninyo dyan. Matinding hiyawan ang nakikita ko sa lahat ng mga estudyante na kaklase natin na nakabase sa Estados Unidos,” ang aking sambit.

“By the way, maraming salamat sa inyong pagbati,” pahabol ko.

“Balita ko na nagkakamabutihan kayo ng lagay nila Sarah at Chanelle pati ang iyong kasintahan na si Criselda. Kumusta naman sila?” tanong ni Criselle.

“Ai oo naman, nagkakamabutihan kami at naging mas maganda ang bungad namin. Kakatapos nga lang naming makipagtalastasan kagabi at sobrang natuwa ako sa kanila dahil mas maganda at may sorpresa na bibigay sa akin. At isa pa, okay naman sila. Ikaw, kamusta naman diyan? Balita ko na magkakaroon ka na ng permanenteng trabaho dyan at magaabroad ka na at magaaral ka na dyan. Totoo ba yun,” ang aking sinabi.

“Totoo nga ang sinasabi mo. Tama ka dyan, Christian. In fact, iniimbitahan ka nga dito at binibigyan ka pa ng isang special offer na maging isang Radio DJ din. Maganda ang sweldo dito kapag pumunta ka dito at accredited pa sya ng ating school,” ang sabi ni Criselle. “Meron nga palang pinabibigay sa iyong letter ang Radio Company na pinago-OJThan ko ngayon at binigyan ka pa ng ID para pag pumunta ka dito ay magiging partners tayo sa programa. Inaprubahan ng manager ng Radio Station ang title ng programa ko noong nagbobroadcast ako dyan sa Pilipinas,” pahabol nya.

Pag lingon ko sa likod ay may sulat nga at may ID, may souvenir kit pa at toolkit na magagamit ko sa pagiging isang DJ.

“Wow! Totoo nga, Criselle. Naku, maraming salamat sa iyo at napagbigyan ako na maging isa sa mga DJs nila. At ayon sa sulat, magsisimula na ako ng aking work sa buwan ng Pebrero. Napakaexciting naman nito, Criselle. Kaya pala, mas maaga ang graduation nating mga nasa Star Section. Maraming salamat muli. Sana maayos pa ang ating samahan at nawa’y magiingat kayo dyan. Paalam mula dito sa Pilipinas,” ang huling sambit ko.

“Dahil naubos na kami sa oras, nais naming magpasalamat sa iyo at sana’y pagkatapos ng ating graduation ay mas magiging maganda ang samahan natin. Hindi lang para sa iyo ang binigay. Binigyan pa sila Sarah, Chanelle at Criselda kaya sa puntong iyon ay magkakasama din tayo. Binigay na yan sa kanila kahapon. Parehas din ang kanilang nareceive kagaya ng nareceive mo. Mulí, maligayang kaarawan sa iyo at magandang gabi dito sa Estados Unidos,” ang aking pagpapaalam sa kanya.

#### CRISELLE’S P.O.V

“At sa punto pong ito ay kasama po natin sa kabilang linya live via SKYPE ang butihing estudyante na stockholder ng aming napakagandang paaralan at kaklase namin na nagdiriwang ng kanyang kaarawan (hiyawan sa loob ng Studio), walang iba kundi si Mr. Christian Perez. Magandang umaga dyan sa Pilipinas at maligayang buwan na kaarawan sa iyo. Kamusta na kayo dyan,” bungad ko.

“Okay lang naman kami at napakasaya ninyo dyan. Matinding hiyawan ang nakikita at naririnig ko sa lahat ng mga estudyante na kaklase natin na nakabase sa Estados Unidos,” ang sambit ni Christian. “By the way, maraming salamat sa inyong pagbati,” pahabol pa nya.

“Balita ko na nagkakamabutihan kayo ng lagay nila Sarah at Chanelle pati ang iyong kasintahan na si Criselda. Kumusta naman sila?” tanong ko.

“Ai oo naman, nagkakamabutihan kami at naging mas maganda ang bungad namin. Kakatapos nga lang naming makipagtalastasan kagabi at sobrang natuwa ako sa kanila dahil mas maganda at may sorpresa na bibigay sa akin. At isa pa, okay naman sila. Ikaw, kamusta naman diyan? Balita ko na magkakaroon ka na ng permanenteng trabaho dyan at magaabroad ka na at magaaral ka na dyan. Totoo ba yun,” ang pagsasabi ni Christian na diredirecto at walang patid o kahit alinmang pause.

“Totoo nga ang sinasabi mo. Tama ka dyan, Christian. In fact, iniimbitahan ka nga dito at binibigyan ka pa ng isang special offer na maging isang Radio DJ din. Maganda ang sweldo dito kapag pumunta ka dito at accredited pa sya ng ating school,” ang aking matamis na ngiti sa pagsabi sa kanya.

“Meron nga palang pinabibigay sa iyong letter ang Radio Company na pinago-OJThan ko ngayon at binigyan ka pa ng ID para pag pumunta ka dito ay magiging partners tayo sa programa. Inaprubahan ng manager ng Radio Station ang title ng programa ko noong nagbobroadcast ako dyan sa Pilipinas,” pahabol ko.

Pag lingon ni Christian sa likod ay may sulat nga at may ID, may souvenir kit pa at toolkit na magagamit niya sa pagiging isang DJ.

“Wow! Totoo nga, Criselle. Naku, maraming salamat sa iyo at napagbigyan ako na maging isa sa mga DJs nila. At ayon sa sulat, magsisimula na ako ng aking work sa buwan ng Pebrero. Napakaexciting naman nito, Criselle. Kaya pala, mas maaga ang graduation nating mga nasa Star Section. Maraming salamat muli. Sana maayos pa ang ating samahan at nawa’y magiingat kayo dyan. Paalam mula dito sa Pilipinas,” ang huling sambit ni Christian.

“Dahil naubusan na kami sa oras, nais naming magpasalamat sa iyo at sana’y pagkatapos ng ating graduation ay mas magiging maganda ang samahan natin. Hindi lang para sa iyo ang binigay. Binigyan pa sila Sarah, Chanelle at Criselda kaya sa puntong iyon ay magkakasama din tayo. Binigay na yan sa kanila kahapon. Parehas din ang kanilang nareceive kagaya ng nareceive mo. Muli, maligayang kaarawan sa iyo at magandang gabi dito sa Estados Unidos,” ang aking pagpapaalam sa kanya.

“At sa puntong iyon ay narinig po ninyo ang boses ng Month-Long Birthday celebrant na si Mr. Christian Perez. Kagaya ng hangarin ng programa na Love Advice, hindi lang namin bibigyan ng payo ang mga tumatawag sa kanilang buhay pag-ibig kundi ito ay programa din para sa mga nais makipagusap lang. Kagaya na nga lang ng pakikipagusap namin ni Christian Perez. At dahil dito, sa lahat ng bumubuo ng ating Technical Team na sina Cristina at Lovely at sa Executive Producer na nakabase sa Pilipinas na si Mr. Lopez, dito po nagwawakas ang Episode 1254 ng Love Advice. Ito po ang inyong lingkod, Ms. Criselle na mas kilala sa tawag na Ms. C na bumabati ng magandang gabi at pagpalain nawa tayo ng Poong Maykapal. Susunod na po ang pakikipaghookup natin sa DZKM na nakabase sa Pilipinas sa kanilang mga programa,” ang aking huling mga salita sa pagsasara ng programa.

Nahohomesick pala kami kapag namimiss namin ang mga kasamahan namin. Kahit papaano ay nakakausap namin ang aming mga kaibigan.

Dahilan nga dito ay pinagbigyan namin ang sarili namin na makipagusap sa kanila.

Sobrang saya ng natatamasa namin bilang On-the-Job Trainees. Samantala, balikan natin ang aking mga kaibigan na tumulong sa akin sa program na Love Advice na sina Lovely at Cristina.

LOVELY’S P.O.V

Super miss ko na ang pagbibigay ng sarili kong kwento sa mga mambabasa ng kwento na ito.

Kagaya nga ng sinabi ng aking kasamahan na kaklase namin na si Criselle Crisostomo ay nakagawian na namin na maging part ng kanyang programa. Super happy ako dahil nakakatuwang maging parte ng programa kaya kapag may problema si Criselle ay tinutulungan namin kaagad kaya nga Information Technology ang kinuha namin ni Cristina.

CRISTINA’S P.O.V

Kagaya nga ng sinabi nga ni Lovely, tinutulungan namin si Criselle para maging maganda ang programa.

## LOVELY and CRISTINA'S P.O.Vs

Ang ganda ng aming oportunidad bilang isang OJT at kagaya nga ng sinabi ni Criselle, kami ay nakakatamasa ng benepisyo katulad ng mga benepisyo na natatamasa ng aming mga kaklase sa paaralan.

## CRISELLE'S P.O.V

Sa puntong iyon ay napapasaya namin ang aming buhay at napapadala ang aming pag-aaral ng maayos kapag wala kaming OJT. Kami ay binigyan din ng pagkakataon na makipagsabayan sa pag-aaral dahil ang aming classroom ay may Live Streaming. Sobrang sarap nga ng buhay namin. Kaya't nagpapasalamat kami sa Lovers Consolation College.

Teka, kamustahin naman natin sina Christian, Criselda, Sarah at Chanelle.

## CHRISTIAN, CRISELDA, SARAH and CHANELLE'S P.O.V

Samantalang dito sa amin dito sa Pilipinas ay nagkasundo kami na ang aming mga kaklase na OJTs sa Pilipinas ay bigyan ng pagkakataon na mag-aral sila sa pamamagitan ng Live Streaming na kinabit ni Mr. Generald Lopez.

## CHRISTIAN'S P.O.V

Kahit may benepisyo ako na hindi makapasok ng isang buwan sa classroom, pinipilit ko pa rin na pumasok sa classroom namin kahit tinatangi akong pumasok.

Kahit papaano, nagkakaroon pa rin ako ng kaalaman despite na super active ako sa mga co-curricular activities.

#### CRISELDA'S P.O.V

Tama nga si Christian. Kahit tinatanggi namin na pumasok sa klase, pumapasok pa rin sya sa classroom. Ang bait nga ni Christian dahil binigyan pa kami ng mga ipamimigay sa kanila kumbagang nanalo na rin kami sa raffle. Sobrang dami naman ng mga ibibigay na mga gadgets at super galante ang school. Marami silang stock kaya di sila nauubusan.

Ang mga mag-aaral pala dito sa aming paaralan ay mayayaman dahil sobrang mahal ng tuition fee na binibigay. Pero dahil kami nga ay nasa Star Section, 80% discount ang binibigay sa amin. Kaya 20% lang o miscellaneous fees ang binibigay sa amin.

[A/N: Tandaan po na teen fiction po ito at kaparehas lang sa totoong buhay pero nilagyan namin ng mga twists para magmukhang fiction.]

#### SARAH'S P.O.V

Hindi namin akalain na ang buhay namin ay magiging ganito. Salamat at naging estudyante ako ng paaralan na ito.

Kahit nga na maraming pagsubok kami sa buhay, kami ay nagkakaroon ng magandang buhay at malawak na kaalaman ang napapadala na tinatamasa namin.

#### CHANELLE'S P.O.V

Kahit kami ay nasusuong sa pagiging ina, pinipilit pa rin namin na maging huwaran sa aming mga anak na nanggagaling sa magagwapong mga asawa.

#### GROUP'S P.O.V

Kami ay taos-pusong nagpapasalamat kay Mr. Lopez dahil natatamasa namin ang natatamasa ng mga mayayaman. At dahilan na maganda ang hangarin namin na makapagtapos sa pag-aaral, taos-puso kaming nagpapasalamat sa aming mga magulang.

[A/N: Super natuwa ako sa naging comment ng dinedicatean ko ng Chapter 11 na si @twinkletin. Dahilan doon ay papalapit na sa 1.1K reads. At nadagdagan pa ang number of votes at comments. Happy 1071 reads, 47 votes at 45 comments.]

Bago ko ibigay ang teaser para sa Chapter 13 ay inaanyayahan ko po kayo na abangan ang aking ikatlong Wattpad Story na magsisimula sa araw ng bukas. Abangan po at super matutuwa po ang magbabasa ng istoryang ito.

At inaanyayahan ko po na basahin po ang mga istorya nila @twinkletin at @teddycuddles11.

Para sa kwento ni @twinkletin ay basahin nyo ang super ganda nyang kwentong Akalain Mo Yun. Itong Akalain Mo Yun ay kwento tungkol sa alam mo nang kuntento ka na sa buhay ay magkakaroon pala ng dugtong na ito sa buhay mo. Kahit di ko pa nababasa ito ay super love na love ko na magiging maganda ang istorya nya.

Para kay @teddycuddles11: Basahin nyo ang dalawang storya niya na super duper pinost pa niya sa message board ko. At ang mga kwento na ito ay magpapatawa sa inyo: “Unluckily in Love” at “To my Secret Love Book 1”.

**ABANGAN:**

Maganda ang natatamasa ng mga bida sa kwentong ito dahil super love na love nila ang kanilang paaralan. Sa pangalawang parte ng Birthday Celebration ni Christian, tutungo kaya ang buhay pag-ibig kay Criselda? Ano ang magiging payo nila Chanelle at Sarah kay Christian at Criselda?

Maayos ba nila ang buhay ng magkaibigan na maaring maging magkasintahan? Sundan ang Chapter 13 ng kwentong ito sa araw na bukas.

VOTE!

COMMENT!

BE A FAN!



MENTION ME ON TWITTER >>> @iamjmangelo3 if you want a dedication.

--iamjmangelo3

Wattpad Writer

CHAPTER 13

[A/N: Nagugulat ako sa mga reaksyon ng mga nagbabasa ng aking istorya. Akala ko nga po, di na ako aabot sa puntong magkakaroon na umabot sa mahigit 1,100 reads. Super happy po ako at nakakaabot na po ako sa level na ito. Nagpapasalamat po ako muli sa lahat ng mga nagbabasa ng Buhay Pag-ibig Series 1: Buhay ni Christian at Criselda. Kaya, sa punto pong ito ay mas lalong pinagaganda ang mga pangyayari sa teen fiction na ito. Kaya, patuloy lang po ang suporta po sa aking kwentong aking ginagawa. Ito pong Chapter 13 na po ito ay very special dahil po sa kalagitnaan po ng chapter na pong ito ay meron po akong ilalagay na mga verses na mas lalong magpapakilig sa inyo, mga giliw kong mga tagpagbasa nitong kwento na ito. Kaya po itong chapter na po ay dedicated po sa lahat ng mga nagbabasa ng kwentong ito lalo na't sa mga taong nakalagay sa reading list nila ang kwentong ito. At since tumutumal na naman ang number of reads, babalik ako sa aking mga nakasalamuha sa nagbabasa noong narelease ang Book 1. Kaya dedicated din ito sa kanila most especially kay Ms. iampermy.]

ANG NAKARAAN:

Maganda ang natatamasa ng mga bida sa kwentong ito dahil sa love nila ang paaralan kanilang pinapasukan.

Sa pagpasok ng pangalawang parte ng Birthday Celebration ni Christian, may patutunguhan ba kaya ang pag-ibig nila Christian at Criselda? At dahilan nga na birthday bash ng isa sa mga may

hawak ng paaralan na si Christian at dahilan na mga spiritual advisers at love advisers na rin na sina Chanelle at Sarah, ano kaya ang mapapayo nila sa kanilang dalawa? Mas aayos ba kaya ang buhay ng magkaibigang Christian at Criselda na mauuwi sa totoong Buhay Pag-ibig? Ito na kaya ang katapusan ng kwentong ito? Sundan ninyo ngayon ang kapana-panabik na nakakakilig na kwentong ito sa Chapter 13 ng Buhay Pag-ibig Series 1.

## SA PAGPAPATULOY

### CHRISTIAN'S BIRTHDAY BASH PART 2

#### SARAH AND CHANELLE'S P.O.V

Ito na ang pinakahihintay naming sandali. Dahilan na special day ng aming kaibigan na si Christian Perez ay malimit lang ang kanyang pagpasok sa mga susunod na kabanata. Gabi na at 6:30pm na nang biglang... SA ULO NG MGA NAGBABAGANG BALITA...Live mula sa CBA News Center Manila, ito ang TV Patrol. (Ngek! TV Patrol? Inabutan na kami sa oras na ito. Buti na lang at may live streaming na nakakabit dito sa aming paaralan.)

Ang aming booth ay open pa hanggang umaga ng Hulyo 31 kaya maraming mga estudyanteng pumupunta pa sa amin kahit gabi na dahil 24 hours ang mall at may condo na malapit sa paaralan namin.

#### SARAH'S P.O.V

“Chanelle, TV Patrol ohh! Manood muna tayo,” banggit ko kay Chanelle.

“Sige, nood muna tayo habang nagpaparegister muna ang mga magpapaadvice sa atin,” sabi ni Chanelle.

Ang itsura ng aming table ay nasa taas kami ng stage. Sa kanan ay nandun ang Live Streaming ng TV Patrol at ang studio ng aming newscenter ay nakabase sa Studio 5 na nakabase sa condo ng aming paaralan. Kumpletos rekados, ika nga nila.

#### CHANELLE'S P.O.V

Sa puntong iyon, maraming nagsisipagrehistro para sa gustong magpalove advice. Mahigit sa dalawang libong tao ang nagpatala para magpaadvice sa amin. Ang gagawin namin ay bibigyan namin ng advice ang bawat isa. Si Sarah ay magbibigay ng advice sa mga lalaki at ako naman sa babae.

#### SARAH AND CHANELLE'S P.O.V

Nang nakuha na namin ang lahat ng listahan ng nagparehistro para sa love advice, ang bilang ng mga magpapalove advice sa amin ay humigit kumulang sa 5423. Sobrang dami nito, kaya abot hanggang sa mga susunod na araw. Matinding hirap ang pagdadaan namin dahil sa sobrang dami ng magpaadvice sa amin. Dahil dito, kami ay nagpapasalamat sa lahat ng mga estudyante na nagpatala. Mamaya na kami babalik. Samantala, balikan naman natin ang mga nagaganap na balitaan sa CBA News Room.

#### LOVELY and CRISTINA'S P.O.V

Pinauwi muna kami ni Mr. Generald Lopez upang maging reliever anchors para sa CBA TV Patrol. Dahilan dito ay pinagpalit kami ng posisyon muna at lumipad papuntang Estados Unidos ang kaklase din namin na biglang nagpalipat ng star section na si Maria Louise Christina Reyes at ang isang exchange student na si Chenira Yu.

#### LOVELY'S P.O.V

Super emotional nga kami nung nagpaalam kami pansamantala kay Criselle.

--FLASHBACK--

Sa airport...

“Sigurado ba kayong di ko na kayo mapipigilan?” tanong ni Criselle sa akin.

“Oo, kailangan na kami sa newscenter dahil out-of-town sila Criselda at Christian,” banggit namin kay Criselle.

“Oh sige, mamimiss ko kayo. Ingat palagi at kamustahin nyo ako kung anong nangyayari sa paaralan natin. Manonood ako ng newscast ninyo. Teka, kelan kayo magrereliever? Pagdating nyo sa Pinas?” tanong ni Criselle.

“Paglapag ng airplane sa Pilipinas. Sasakay kami ng crew cab ng CBA News Patrol Team Rover para ihatid kami mula airport papunta sa Studio 5,” sabay naming sabi ni Cristina kay Criselle.

“Okay. Oh sya, baka malate na kayo sa flight. Sasakay ba kayo ng ordinary airport o yung CBA News Patrol Airport? Anong oras ba alis ninyo?” tanong ni Criselle.

“Matagal-tagal pa. Mga 3pm pa kami aalis, pero kailangan na naming pumasok sa holding departure area. Sige, ingat ka ha. May kapalit kami na makakasama mo. Sila Malou at Che, mga kaklase natin nung 3<sup>rd</sup> Year High School,” banggit ko kay Criselle.

“Oh sige. Ingat kayo ha. Babalik na ako sa crew cab ng CBA International News Patrol,” sabi ni Criselle sabay kaway.

--END OF FLASHBACK--

Mula noon, tinatawag-tawagan namin palagi si Criselle kung okay lang ba sya. Kasama ni Criselle ngayon sila Malou at Che.

MALOU and CHE’S P.O.V

Kami nga po ang dagdag atensyon sa kwentong ito. Salamat sa author namin at sinama pa kami dito sa kwentong ito. Tuwang-tuwa kami lalo na’t sila Lovely at Cristina ang pumili sa amin na pumunta sa Estados Unidos upang tulungan ang kaklase naming si Criselle. Dahil dito ay magpapakilala muna kami bago nating ipagpatuloy ang kwento.

MALOU’S P.O.V

Ako nga po pala si Maria Louise Christina Reyes, Malou for short po. Matagal na po naming kaibigan ni Cheche ang birthday celebrant na si Christian. In fact nga po, noong kinder ko pa po namin naging kaklase sya. Ako po ay lumaki sa isang pamilya na maganda rin ang hangarin upang maging isa sa mga mapalad na estudyante ng paaralan na aming pinapasukan. Pagdating po ng panahon na magkokolehiyo na po kami ay bibigyan naming pansin din ang pagaaral sa ibang bansa. Teka, bago ko pala ipakilala ang aking magiging partner, ikekwentto ko sa inyo kung bakit ko nakilala si Christian.

Mga labing-anim na araw na ang nakakalipas...

--FLASHBACK--

“Ui, lalake,” tawag ko kay Christian.

“May pangalan ako. Huwag mo atong tatawaging ui. Ato nga pala si Christian,” banggit ni Christian.

“Ato nga pala si Malou,” balik sabi ko sa kanya

--END OF FLASHBACK--

Bulol pa kami nga noon ee. Kinder pa kami noon. Super HAPPY kami na nagkakilala kami sa isa't isa. Haaay! Ang sarap balikan ng mga nakaraan, noh?

“Teka, asan na nga pala kapartner ko? Cheche?” sabi ko sa sarili ko.

“Cheche?” tanong ko ulit.

CHECHE:

“Naku, hinahanap-hanap kita,” banggit ni Malou sa akin.

“Ai, sorry, may kinausap lang ako. Yung kababata mong si Christian,” sabi ko.

CHECHE’S P.O.V

Ako nga pala si Cheryl Vomisoría, isa ring estudyante at matagal nang kaibigan ni Christian. Super happy kami na magkakaklase kami mula elementarya hanggang sekundarya. Cheche nga pala ang aking palayaw. Narito nga pala ang naging dahilan kung bakit naging magkaklase kami palagi noon pang elementarya.

Labing-anim na taon na ang nakakaraan, naglalaro na lang kami ni Malou sa iisang playground nang biglang...

--FLASHBACK—

“Oh, may bago pala tayong kaklase,” sabi ko.

Late na late kasi akong nagenroll that time dahil hindi pa namin afford ang tuition. Ang nanay ko kasi ay nasa ibang bansa at kailangang magkayod upang mabuhay ako sa kahirapan. Ang work kasi ng nanay ko ay isang entertainer.

--END OF FLASHBACK—

[A/N: Ito na yata ang aking pinakamaikling chapter sa ginawa ko. Pasensya na sa update ko today. Pangit kasi sobrang dami ng ginagawa. Pero, ang Chapter 14 ng story na ito ay isusulat ko muna at pagbalik bukas ay mas maeenjoy ninyo ang update na ito.]

**SA SUSUNOD NA KABANATA:** Dumagdag sa kwento ang mga childhood friends ni Christian na syang tipong magbibigay na rin ng advice sa kanya, kaya nga lang sila ay pumanhik papuntang Estados Unidos para makipagsapalaran. Ano ang magiging role ni Malou at Cheche sa buhay ni Christian? Magiging hadlang ba ang kanilang realsyon bilang kaibigan simula noong kinder pa at ito ba ang buhay na magkakahiwalay pansamantala sila Christian at Criselda?

At may apat pang bagong karakter na papasok sa susunod na kabanata. Mas matindi ang mga roles ng apat na bagong karakter na sadyang magcocomment talaga kayo sa matinding kilabot na ito.

Sinu-sino ito at ano ang magiging karakter nila?

Abangan ang lahat ng iyan sa Chapter 14 update ng Buhay Pag-ibig Series 1!

VOTE!

COMMENT!

BE A FAN!

Like my page on Facebook >>> Search for "Iamjmangelo3 stories" on Facebook

Follow me on Twitter and be friends with me >>> iamjmangelo3

Request for a follow on my Instagram >>> jmpangelo2

--iamjmangelo3

Wattpad Writer

## CHAPTER 14

[A/N: Hindi ko akalain na papatok ng ganito ang aking istoryang Buhay Pag-ibig Series 1. Iniisip ko nga na matatapos ko ito sa buwan ng Mayo. Pero dahil sa matinding suporta ninyo sa aking ginagawang istorya na ito, maieextend pa ang aking kuwento hanggang sa buwan ng Hulyo. Kaya pakaabangan ninyo ang mas magandang mga eksena at mas sulit pa ang inyong pagaabang sa mga susunod na mga kabanata. At dahil na nga na bukas ay Huwebes Santo ay magkakaroon ng pansamantalang pagtigil sa selebrasyon ng birthday ni Christian sa kwentong ito. Kaya magkakaroon ng shift muna mula sa pagsasaya patungo sa pagtitika ng mga estudyante at magiging back-to-back chapters ito. Kaya mula sa araw na ito, Miyerkules Santo, Huwebes Santo at Sabado de Gloria ay ang Holy Week Special Chapters ng kwentong ito. Paalala lamang po: Wala pong magiging update sa Biyernes Santo dahil ito ay ang araw ng pagkamatay ni Hesukristo sa krus. Kaya 3-parts special ang mararanasan ninyo na Holy Week Special Episodes. Ang Chapter 14 na ito ay dinededicate ko sa isa sa mga pinakangaktibo sa lahat ng mga readers ng kwento ko. Simula't sapul pa lang sa Book 1 ay nakalagay sa Reading List nya ang kwentong ito. At magpahanggang ngayon ay mas maganda ang naging pagkakaroon ng excitement nya. Dinededicate ko ang Chapter 14 na ito kay teddycuddles11. Sana magustuhan mo ang Part 3 Special ng Birthday Celebration ni Christian. Ito ang pagpapatuloy ng kwentong inyong kinagigiliwang kwentto: BUHAY PAG-IBIG SERIES 1.

Isang paalala pong muli: Ang CBA po dito sa kwentong ito ay ang imaginative TV network na syang gusto kong dream name ng TV station kapag gumawa na po ako ng aking sariling TV Network. Pero, malabo po iyun. Kaya, gawa-gawa lamang po ang CBA na ito.]

=====READ ON=====

## ANG NAKARAAN:

Nagsisimula na nga ang pagbibigay love advice nila Chanelle at Sarah. Pero, subalit may dumagdag na namang mga karakter. Sila'y sina Malou at Cheche, ang matagal nang kaibigan ni Christian na pumanhik muna sa Estados Unidos para makipagsapalaran sa ibang bansa at ito ay parte ng kanilang OJT para pagdating nila sa kolehiyo ay may eksperiensiya na sila. Sa pamamalagi nila noon ay mas lalong iniisip nila ang kanilang childhood friend.

SA PALAGAY NATIN, ano kaya ang magiging role nila Cheche at Malou sa buhay ni Christian? At binanggit nga natin na may apat na dagdag na karakter na syang magiging hadlang o magiging mabuti sa buhay ng mga bida na sina Christian at Criselda. Sinu-sino ito at ano ang kanilang background sa kanilang buhay at bakit sila ang tinatawag na mga stalkers ng mga bida sa kwento? Sila kaya ang maghahatid ng kapayapaan sa kanilang buhay o magpapahamak sa kanilang buhay? Kaya't huwag palampasin at sundan natin ngayon ang pagpapatuloy ng kwento na ito dito sa Back-to-Back Chapter Special ng Buhay Pag-ibig Series 1.

1st OF 4 Part Chapter Specials ng Buhay Pag-ibig Series 1

## CHAPTER 14 (BIRTHDAY CELEBRATION NI CHRISTIAN PART 3)

### CRISELLE'S P.O.V

Namiss ko kayo. Hehehe. Anyways, mas namiss ko sila Lovely at Cristina na bumalik sa Pilipinas pansamantala para maging relievers ng mas pinalakas na newscast ng CBA TV Patrol Newscast Primetime Edition. Kaya, ang makakasama ko naman ngayon ay sina Malou at Cheche. Ai, balita ko, mga mambabasa ng kwentong ito ay nagpakilala na sa inyo sina Malou at Cheche. Kung bitin pa kayo sa kanilang kwento ay mas makabuluhan ang kwento ng kanilang buhay kapag nakipagtsikahan na kami. Sa ngayon ay nasa Pilipinas pa sila at alas-tres pa ang kanilang flight. Super haggard nga ee. Kaya nagpahinga muna ako pansamantala paghatid nila Lovely at Cristina mula sa NewsCenter ng CBA dito sa Estados Unidos. Ngayon, sila ay nasa Pilipinas at ihohookup ko ang kanilang broadcast mula sa Pilipinas hanggang dito sa Estados Unidos. Teka, may naalala pala ako. Bago ako sumabak sa trabaho ay nagpahinga muna ako sa isang napakagandang condo. Tiyak magugustuhan nila Malou at Cheche ang condo na tinitirahan ko ngayon. Ganito kasi ang eksena...

--FLASHBACK--

“Haizt! Ang hirap pala ng buhay kapag nasa ibang bansa ka. Sa bansang Pilipinas, pa-easy-easy lang, pero ayos pa rin. Hmmm. Kamusta na kaya sila Christian at Criselda pati sila Sarah at Chanelle? Sana nasa mabuti silang kalagayan. Sana naman makatawag sila,” utal sa sarili ko.



(ringing phone)

CALLING...

MR. GENERALD LOPEZ

(inangat ang telepono)

Criselle: Hello, sir.

Mr. Lopez: Oh, Criselle. Kamusta na dyan sa Estados Unidos?

Criselle: Eto, okay lang po. Kasama ko nga po sina Lovely at Cristina. Pero ngayon po ay sumabak sila agad sa trabaho dahil utos po ninyo yun.

Mr. Lopez: Ai, oo nga pala. Muntikan ko nang makalimutan. May package na ipapadala sa iyo dyan ngayon. Ang laman ng package na yan ay ang mga magagamit mo sa inyong pag-aaral habang nandyan kayo sa Estados Unidos. Tatlo yan. Tig-iisa kayo. Kaya kapag hiwahiwalay kayo ay may nakalagay dyan na application na magbubukas sa Live Streaming. 24/7 yan at pwedeng-pwede ninyong palitan ang view ng paaralan para makita ninyo ang mga nangyayari. Sya nga pala, kasama pala sa application na iyan ay ang Live Streaming ng CBA TV Patrol.

Criselle: Oh sige, sir. Aantayin ko ang mga packages na yan. Wala na po bang iba maliban dyan?

Mr. Lopez: Yan lang muna at super hirap magpadala dahil sobrang mahal pala dyan. Di bale, wala na kayong babayaran. Oh sige, magiingat kayo dyan.

(dropped call)

[Criselle's P.O.V: Ang package na yun ay pinapackage ng aming Registrar na ngayon ay Principal din na si Mr. Lopez ay binigay noon pang Hunyo at sinabi sa akin noon na maipapadala

Makalipas ang tatlung minuto...

==PACKAGE DELIVERY==

Sa room 501...

(door knocking)

PACKAGE DELIVERER: Package Delivery for Ms. Criselle, Lovely and Cristina.

Criselle: Andito na pala ang package namin ee.

==PASOK NILA LOVELY AT CRISTINA==

Lovely: Woah! Ang laking box nyan! Ano kayang laman nyan?

Cristina: Sige, kuya. Ipasok mo na sa loob.

==MAGKIKITA ANG MGA MAGKAKAIBIGANG OJTs==

Criselle: Oh, andyan na pala kayo ee. Kamusta ang unang araw ng pagiging IT Expert Teachers?

Lovely at Cristina: (pinagpupunas ang pawis)

Criselle: Oh! Hindi kayo makapagsalita!

Lovely: Tindi. Ang init doon sa classroom ng pinagtuturuan namin.

Cristina: OO, Criselle. Super hirap kaya hanggang likod ay nagiging pawisan kami.

Criselle: Pero, its worth naman na magturo diba?

Lovely at Cristina: OO NAMAN!

Cristina: In fair complexion, teh!

(sabay nagapir kaming tatlo at tawanan)

--END OF FLASHBACK--

Kaya, super love kong magtrabaho dito sa Estados Unidos.

MALOU AND CHECHE'S P.O.V

Papunta na kami ng Estados Unidos para sa isang special OJT task at yun ay tulungan si Criselle sa kanyang programa.

MALOU'S P.O.V

*(on headphones)*

*That should be me*

*Holding your hands*

*That should be me*

*Making you laugh*

*That should be me*

*This is so sad*

*That should be me*

[Song: That Should Be Me by Krissy and Ericka under Krissy and Ericka: twelve – fifty-one album]

Super lungkot namin noong nasa alapaap na kami. Wala man lang nagpaalam sa amin maliban sa Registrar na si Mr. Generald Lopez. Hindi bale, may kasama naman ako na karamay sa aking buhay at yan ay ang aking bebest na si Cheche.

CHECHE'S P.O.V

*(ON HEADPHONES)*

*Last Friday night*

*Yeah, we danced on table tops*

*And we took too many shots*

*Think we kissed*

*But I forgot*

*Last Friday night*

[Song: Last Friday Night by Krissy and Ericka under Krissy and Ericka: twelve – fifty-one album]

Pero, kahit malungkot kami na mapapalayo kami sa Pilipinas ay binigyan naman kami ng pag-asa na bigyang pansin ang aming gagawin.

CRISELLE'S P.O.V

Tumawag sa akin ang dalawang papalit sa aking naging mga kasamahan sa Technical Team na sina Lovely at Cristina na sina Malou at Cheche. Inimbitahan ko sila sa programa kong Love Advice na makipagtalakayan kami sa buhay nila. Paglapag nila sa airport...

[Welcome Team with Criselle at the airport]

Malou and Cheche: This is it! We are here! United States

(sinalubong ko sina dalawa)

Criselle: Welcome to CBA United States! I am Criselle Sarah Jane Crisostomo, the one who I call the 2 of you. Like you, I am also an On-the-Job Trainee and we are in the same school, Lovers Consolation College. May I know you?

(sabay nagkatinginan ang dalawa at nagpakilala isa-isa)

Malou: Hi! I am Maria Louise Christina Reyes. (shake hands)

Cheche: And I am Chenira Yu! (shake hands)

Criselle: Pleased to meet both of you. Shall we go to the Newscenter Room? Hop on the crew cab.

Malou and Cheche: Sure!

Meanwhile, sa bansang Pilipinas naman...

CHRISTIAN'S P.O.V [OUT-OF-TOWN]

Nag-out-of-town muna ako at ngayon ay nasa Pangasinan ako. Dahilan na gusto kong magtrabaho, pero kailangan munang magpahinga upang magnilay-nilay at kolektahin ang mga nakaraan sa aking buhay. Marami naman akong mga kaibigan dito at kasabay ko dito ang dati kong kaibigan na ngayon na kasintahan ko na si Criselda.

CRISELDA'S P.O.V [OUT-OF-TOWN]

Tama nga ang sinabi ni Christian. Kaya nga, mas maganda nga ang magiging samahan namin. Wika nga sa kanta: "*I just wanna be with you*". Kaya, di kami nagkakahiwalay kung saan man kami magpunta.

[A/N: Puputulin ko ang P.O.V nila Christian at Criselda dahil nga gagawan ko ng ibang Chapter ito. At yun ang magsisilbing Part 2 of 4 Chapter Specials ng Buhay Pag-ibig Series 1 Season 2. Kaya expected na mas mahaba ang chapter. At ito ang una sa tatlong parte ng Holy Week Specials.]

Samantala sa Lovers Consolation College...

SARAH AND CHANELLE'S P.O.V

Super happy kami na nasa kalagitnaan na kami ng pagaadvice at nasa 10357<sup>th</sup> person na kami ng nagpapaadvice pero super duper haggard naman kami kasi salitan kami sa pagkuha ng mga dagdag na magpapaadvice kaya nadagdagan pa kami ng 3000 pa na gustong magpaadvice. Kahit hindi tungkol sa Love ay sinasagot namin isa-isa.

SARAH'S P.O.V

Very Satisfied – 4200|Neutral but OK – 743|Satisfied – 300

Super happy ako dito sa resulta ng aking pagpapadvice. Super dami ng very satisfied at nagwowork daw ang aking advice. Kaya kahit super pagod ay nagpupursigi ako na ipagpatuloy ang pag-aadvice sa mga taong nagpapaadvice sa akin.

CHANELLE'S P.O.V

Very Satisfied – 3500|Neutral but Okay – 1500|Satisfied – 114

Super laki din ng very satisfied sa akin. Ang lakas daw ng appeal ko kaya minsan yung iba bumabalik sa akin para magmano (dahil nga magiging madre nga ako).

SARAH/CHANELLE'S P.O.V

Kaya kami ay super happy dahil maraming nagpapaadvice na maganda ang naging resulta. Marami ding mga taga-labas ng LCC ang nagpapaadvice sa amin. Dahilan nga na Open House Month ang aming paaralan ay nagaaccept kami ng labas ng paaralan namin.

TO BE CONTINUED...

[A/N: Dahilan nga na mas malalim na pagtitika ang mangyayari sa susunod na tatlong araw ay pansamantala munang mapuputol dito ang kasiyahan sa Birthday Celebration ni Christian Perez at bibigyang daan naman ang Holy Week Special Chapters.]

ABANGAN sa Linggo: Ipagpapatuloy ang kasiyahan ng ating Birthday Celebrant na si Christian. Mas kapana-panabik na nga ang kanilang mga eksena pero dahil nasa out-of-town ay pansamantalang nagpahinga si Christian. Pero sa pagbabalik nya matapos ang pagtitika, ano kaya ang nakatuon ng pansin sa kanya? Will this be the start of something new for Christian? Paano si Criselda? May makapansin kaya sa kanyang ugali kapag nagpaadvice na sila Christian at Criselda kanila Sarah at Chanelle?

Subaybayan sa Linggo ang pagpapatuloy ng Birthday Bash Celebration ni Christian sa Chapter 18 ng Buhay Pag-ibig Series 1...

Samantala sa susunod na Chapters (Chapter 15-17), paginilay-nilayan ng mga bida sa kwentong ito ang kanilang mga nakaraan at ang mga nagawa nilang kasalanan. Kaya pagkatapos ninyong basahin ito ay basahin na ang Holy Week Chapter Specials na syang Special Section ng Buhay Pag-ibig Series 1.

VOTE!

COMMENT!

BE A FAN!

Follow me on Twitter >>> @iamjmangelo3

Request for a follow on Instagram >>> jmpangelo2

--iamjmangelo3

Wattpad Writer

## CHAPTER 15 (HOLY WEEK SPECIAL CHAPTER PART 1)

2<sup>nd</sup> of 4 Part Chapter Specials ng Buhay Pag-ibig Series 1

[A/N: Dito na magpapatuloy ang kwento pero ibang chapter numbering. Dahilan na ngayong buong linggo na ito na nagsimula noong Linggo ng Palaspas ay ngayon po ay magsisimula ang Holy Week Chapter Specials ng Buhay Pag-ibig Series 1. Para sa chapter na ito at Part 1 ng Holy Week Specials ng Buhay Pag-ibig Series 1 ay dinededicate ko ito kay miss crappywriter.]

Paalala po: Ang lahat ng mga eksena dito ay fiction po ito at walang kinalaman sa totoong buhay. Kaya, huwag kayong magkokomento na “Totoo ba ito?” Inuulit po, ROMANCE-TEEN FICTION ang category ng kwentong ito, kaya, walang magreklamo!

HOLY WEEK CHAPTER SPECIALS (Part 1 of 3)

CHRISTIAN, CRISELDA, SARAH, CHANELLE, LOVELY and CRISTINA’S P.O.V

Pansamantala muna naming pinaputol ang kasiyahan na nangyayari sa Birthday Celebration Month ni Christian. Ngayon, magtitika muna tayo at magmumuni-muni sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng pagbabalik-tanaw sa mga bagay at mas makikilala nyo kami ng husto bilang isang ordinaryong tao na nasa labas ng paaralan.

CHRISTIAN and CRISELDA'S P.O.V: Kami ngayon ay nasa Pangasinan at samahan niyo kami na balik-tanawin ang lahat ng mga makabuluhang buhay namin sa labas ng paaralan. At may makikilala kayong apat na taong kasama namin buong buhay para sa Chapter Specials na ito. Tig-apat po kami kaya wag kayong magtaka.

SARAH and CHANELLE'S P.O.V: Kami naman ngayon ay nasa Tagaytay. Kami ay samahan sa lahat ng mga buhay namin sa isang malapalasyong hardin na punum-puno ng pananampalataya at pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay namin ng balik-tanaw sa buhay namin bilang isang ordinaryong tao.

LOVELY and CRISTINA'S P.O.V: Samantala naman, kami ay nasa Maynila at kakaiba ang aming gagawin. Kami naman ay kakausap sa mga taong nawalan na ng pag-asa. Syempre, katulad ng aming apat na kaibigan namin, magbibigay kami din ng mga balik-tanaw sa buhay namin bilang isang simpleng tao.

GROUP'S P.O.V in the Philippines: Kaya, samahan nyo kami sa tatlong parteng espesyal na handog nitong Buhay Pag-ibig Series 1 na pinamagatang: DAKILANG PAG-IBIG: The Holy Week 3-Part Chapter Specials of Buhay Pag-ibig Series 1.

MALOU, CHECHE and CRISELLE'S P.O.V

Kami rin! Kahit nandito kami sa Estados Unidos ay hindi naming nakakaligtaan na magtika din at magnilay-nilay. Kaya, samahan nyo rin kami sa pagbabalik-tanaw sa aming buhay bilang isang ordinaryong tao.

[A/N: Kaya pansamantalang pinaputol namin ang kasiyahan. Kaya't samahan natin ang mga bida sa kwentong ito at magnilay-nilay din tayo sa panahon ng Semana Santa.]

Unahin muna natin ang bidang-bida sa kwentong ito na sina Christian at Criselda.

CHRISTIAN'S P.O.V

Ako, bilang isang ordinaryong tao ay madasalin at mabait. Kaya, madalas, nagtataka ang mga tao sa akin kung bakit ako sobrang bait na kahit nananakawan na ako ng gamit ay nakangiti pa rin ako. Narito ang dalawa sa mga mahal ko sa buhay na magpapakilala sa inyo. Sila po ang naging sandigan sa buhay ko noong bata pa ako.

HELEN'S P.O.V

Ako, bilang isang kamag-anak ng mabait na bata na ito na si Christian na tinuturing ko na ring anak, ay talagang Church-goer ito. Ako nga po pala si Mrs. Helen Lomidoza, isang biyuda. Tinatawag akong Tita Len ni Christian. Tuwing Semana Santa nga ay lumuluwas dito para makipagbonding sa amin at sa kanyang mga kamag-anak na kababata at ang mga bata na super kukulit. Sya nga pala, ito pala ang tiyuhin ni Christian, ang aking asawa na si Mr. Jeilifer Lomidoza.



### JEILIFER'S P.O.V

Ako nga po ang tiyuhin ni Christian, Mr. Jeilifer Lomidoza po, at your service ay este at your own convenience. Pleased to meet lahat ng nagbabasa ng kwentong ito.

### CHRISTIAN'S P.O.V

Yan po ang aking dalawa sa mga kamag-anak na nag-alaga sa akin ng buong buhay. Kahit wala na ang aking tatay na si Jorge Perez (na syang bida sa Buhay Pag-ibig Series 2), ay minamabuti nilang isabuhay ng aking tiyo na si Jei. (cries) Alam po ninyo, kahit malayo ako sa aking nanay na si Mrs. Chinita Perez ay minabuti ko syang ipagdasal.

### CHINITA'S P.O.V

Nandito na naman ako at ako'y nagbabalik. Tama ang anak ko. Hinayaan ko na makisama sa kanyang mga kabarkada upang maging maganda ang bonding nila. Kasi pag sinama ko na naman sya ay pagsasabihan ng kanyang mga kabarkada na "*mama's boy*".

### CHRISTIAN'S P.O.V

Sa aming paglalakbay papuntang Baguio ni Criselda ay may nakapansin sa aking isang tao na sya ring mabait sa akin. Certified Civil Engineer graduate ng isang di naman masyadong kilalang unibersidad ang aking napansing babae pero nilagpasan na namin dahil kami ay pupunta sa isang magandang tanawin na madalas na dinadayo ng mga deboto ni Maria.

"Haaaay! Ang sarap ng feeling na nasa ibang lugar ka dito sa Pilipinas," sambit ko.

"Oo nga, mahal. Ang sarap ng feeling pag nasa ibang lugar ka. Makakalanhap ka ng fresh air. At ikaw ay magkakaroon ng peace of mind. Teka, dala mo ba ang map mo?" ang sabi ni Criselda.

"Mahal, di ko na kailangan ng mapa na pagkalaki-laki dahil itong phone ko ay may map app na," sabi ko.

"Ako nga rin, meron din ako kaso nga lang nasa loob ng van. Safe naman yun, dahil sa amin ang van," sabi ni Criselda. "Teka, asan na ba tayo?"

"Ayon sa mapa, nandito na tayo sa Kelvin Road. [Minabuti kong palitan ang pangalan ng mga roads dahil ito ay isang teen fiction-romance story. – Author]

### CRISELDA'S P.O.V

Ang sarap ng feeling kapag nasa Baguio ka. Ramdam mo ang lamig talaga. Habang nasa byahe kami ay may nakita kaming isang hotel na mapagtutuluyan namin. Kada Semana Santa kasi,

napupuno kasi ang mga hotels kaya dapat makipagunahan ka talaga o mawawalan ka talaga ng room.

Super happy ako at kasama ko sa loob ng tatlong araw ang aking kasintahan na si Christian. Kahit na kami ay nag-aaral pa ay minabuti naming magtika din kahit papaano. Bilang isang ordinaryong tao, ako rin ay katulad ni Christian. Bukod pa doon ay nagdadasal ako ng rosaryo. Mula noon hanggang ngayon ay nagiging banal ako.

#### CHRISTIAN/CRISELDA'S P.O.V

Kaya: Kahit kami ay nagaaral pa ay pansamantala muna naming kinalimutan ito.

[A/N; Sa puntong ito ay magbibigay balik-tanaw ang mga bida sa kwentong ito. Lahat ng mga balik-tanaw na ito ay maaring magiging totoo, maaring hindi.]

#### BALIK-TANAW sa BUHAY NI CHRISTIAN

Ako, Christian Perez, ay isang tao na pinanganak na may busilak na puso at matapang na isipan. Sa buong buhay ko, ang nakasentro sa buhay ko ay ang Diyos. Sa lahat ng mga buhay ko ay nagdadasal muna ako sa ating Poong Maykapal para maging isang matapat na tao at mas lalong maging mabait.

Simula ng pagkabata ko talaga ay church-goer na ako. Limang taong gulang pa lang ay aktibo na ako sa pagawit sa tuwing sumasapit ang Linggong misa sa aming komunidad sa Caloocan. Anim na taon na ang nakakalipas ay nasipit sa isipan ko na ang pagiging church-goer ay hindi ko dapat itigil. Noong labing-isang taong gulang ako, napagpasyahan kong maging Lector and Commentator matapos mamatay ang aking ama.

“Anak, sigurado ka ba na gusto mong maging Lector and Commentator? Baka di mo makayanan. Malaking responsibilidad ang pagiging –“ pagsisimula ng nanay ko.

“Nay, kayang kaya ko yan. Huwag kayong magalala. Kayang-kaya ko ang responsibilidad ng pagiging Lector at Commentator,” sambit ko.

Nang dumating na kami sa aming parokyang simbahan ay bumungad sa akin ang lahat ng mga batang kasing-edad ko at mas mababa pa sa edad ko. Lahat ay nagkatinginan. Animo’y parang nakakita sila ng isang baby.

“Ui, parang baby lang ang mukha nya. Siguro ang ugali niya ay parang baby din. Pero, may busilak na puso siguro ito,” ang sambit ni Mikeeala Chilatora, kachurchmate ko na kaLector-Commentator ko din.

“Oo nga, isang malaking katotohanan iyan,” ang sambit ni Liramos Christina Joanna Marie Corpuz, ang kamag-anak ni Criselda Corpuz na siya ring kapitbahay namin. Siya rin ay may busilak na puso katulad ko.

Pagdating ko sa aking upuan ay agad nang nagsimula ang aming Formation Seminar para sa Children’s Lector and Commentator. Ang aming naging formator ay si Father Noelito Cruz.

Tatlong araw naming pinaghandaan ang aming sarili sa isang magandang hangarin bilang isang Lector and Commentator. Kumbagang, in other words “propagator of God’s Word”.

Mula noon hanggang ngayon, ako ay isang Lector and Commentator sa loob ng sampung taon. Kapagdaka’y matikas pa rin pero busilak pa rin ang puso.

### BALIK-TANAW sa BUHAY NI CRISELDA

Ako, Criselda Corpuz, ay katulad rin ni Christian Perez, kahit tanungin nyo pa sya.

“Totoo yun, Criselda,” banggit ni Christian.

Kita nyo, sinabi ko sa inyo. Relihiyoso din ako katulad ni Christian. Kahit ang nanay ko ay church-goer din. Ang aking kapatid na super kulit ay relihiyoso din at isa sya sa mga Altar Servers sa aming parokya.

### CHRISTIAN and CRISELDA’S P.O.V

SA tuwing naiisip namin ang matinding pagkumbinsi sa sarili naming buhay, may iisa lang na magbabalik sa aming buhay. Ang Diyos na tatlo sa iisang persona: Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. DAKILANG PAG-IBIG ang aming nadama sa presentasyon na ito. [A/N: At itong sinasabing Dakilang Pag-ibig ay magiging pang-apat kong story at ito ay ang magiging kauna-unahang one-shot story.] Buhay na syang magbabago sa amin at magiging buhay na magpapatotoo sa amin sa bawat araw ng aming buhay.

[A/N: Ang Holy Week Special Chapters sa Buhay Pag-ibig Series na ito ay maiiksi lamang. Ang mga kuwento ng mga bida sa sinabing Special Chapter ay syang maiiksi lamang, Kaya pakatutukan ang mga susunod na Special Chapters bukas, Huwebes Santo at sa araw ng Sabado, Sabado de Gloria kung saan maiiksi din ang mga kwento ng mga susunod na mga bida.]

Sa pagpapatuloy ng Holy Week Chapters Special bukas ay matutunghayan ninyo ang paglalahad nila Christian at Criselda tungkol sa mga pangyayaring di nila makakaligtaan sa buhay nila at kilalanin natin ng husto ang apat na babae na naging kabarkada nila Christian at Criselda.

VOTE!

COMMENT!

BECOME A FAN!

Follow me on Twitter >>> @iamjmangelo3

Request a follow on Instagram >>> jmpangelo2

--iamjmangelo3

Wattpad Writer